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มว้นที่ 1 

พ.ต.ท.หญิง พาฝันฯ   เสวนาทางวิชาการของสมาคมตาํรวจในวันน้ี ท่านแรกท่านเป็น 

เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ท่านสําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะ ปริญญาโท ด้าน

กฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา  เนติ

บัณฑิตไทยจากสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และสําเร็จปริญญาโทด้าน

กฎหมายจากมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ด จากสหรัฐอเมริกา และปริญญาเอก ด้านกฎหมายจาก

มหาวิทยาลัยแซนด์ฟอร์ด สหรัฐอเมริกา  ท่านผู้ร่วมเสวนาท่านน้ีท่านก็เคยเป็นกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจ ในปี 2549 ถึง 2550 ด้วยนะคะ ปัจจุบันท่าน

ดาํรงตาํแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่าน ดร.กิตติพงษ์  กิตติยารัตน์ ค่ะ ผู้ร่วมเสวนาท่านที่สอง

น้ี เป็นผู้หญิงนะคะ ท่านสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี จากสาขาจิตวิทยาสังคม จากมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ปริญญาโทสาขาจิตวิทยาองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสาํเร็จการศึกษาปริญญา

เอก สาขาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเคยทาํวิจัยในเร่ือง

วัฒนธรรมองค์กรตํารวจและข้อเขียนของท่านสะท้อนหลายๆแง่มุมของตํารวจเราตามหน้า

หนังสือพิมพ์ด้วยนะคะ ในคอลัมน์กระดานความคิด หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ปัจจุบันท่านดํารง

ตาํแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านผู้ช่วย ศ .ดร.

ปนัดดา  ชาํนาญสุข ค่ะ ผู้ร่วมเสวนาท่านที่สามนะคะ ท่านเป็นนักวิชาการที่หลายๆคนกาํลังจับตา

มองทเีดียวค่ะ ท่านสาํเรจ็การศึกษาปริญญาตรีศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหน่ึง จาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปริญญาโททางสังคมศาสตร์ อาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกด้านนโยบายสาธารณะ จากมหาวิทยาลัยจอร์ซเมสัน 

สหรัฐอเมริกาค่ะ  ท่านเคยเป็นอนุกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ  ด้านการปราบปราม

อาชญากรรมเฉพาะทางของสํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ในช่วงปี 2548 นะคะ และท่านกเ็ป็นที่

ปรึกษาการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม ด้านอาชญาวิทยาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ในช่วง

ปี 2551 ที่ ผ่านมา ปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งผู้ ช่วยศาตราจารย์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านผู้ช่วย ศ.ดร.ศรีสมบัติ  โชคประจักษ์พัฒน์ ค่ะ  และผู้ร่วม

เสวนาท่านสุดท้ายท่านเป็นสื่อมวลชนในสายเลือดเลยนะคะ  ท่านสาํเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรี

นิเทศศาสตร์  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทวิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

จากมหาวิทยาลัยรังสิต ท่านทาํงานอยู่ในแวดวงของหนังสือพิมพ์ เป็นสื่อมวลชนและปัจจุบันท่าน

เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  คุณนการ  เหล่าหวิลัย ค่ะ และในการเสวนาคร้ังน้ี คุณ 

ณ กาฬฯ จะรับหน้าที่ในการดาํเนินรายการเสวนาด้วยนะคะ ขอเรียนเชิญคุณ ณ กาฬฯ ค่ะ  

คุณ ณ กาฬฯ   เรียนท่าน พล.ต.อ.สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  อดีตอธิบดีกรมตาํรวจ ท่านนายก

สมาคม  ท่านกรรมการ ท่านสมาชิกสมาคมตาํรวจ  วันน้ีนะครับ สมาคมตาํรวจจัดสัมนา เราจะ

ปฏิรูปตาํรวจกันอย่างไรสังคมจึงจะได้ประโยชน์  หัวข้อการสัมนาวิชาการในคร้ังน้ีทาํให้คิดนะครับ 

ว่าที่ผ่านมาเรามีการปฏิรูปเปล่ียนแปลงตาํรวจหลายคร้ัง สังคมยังไม่ได้ประโยชน์จากตาํรวจรึป่าว 

หรือได้ประโยชน์ไม่มากพอ และประโยชน์ไปอยู่ที่ไหน คาํตอบเหล่าน้ีวิทยากร 3 ท่าน น่าจะเป็นผู้
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ที่ให้คาํตอบได้ดี เราจะทาํอย่างไร จะปฏิรูปอย่างไร เพราะทั้งสามท่านน้ีจบปริญญาเอกหมดเลย

ครับ มีผมคนเดียวที่ไม่จบ ผลงานวิชาการของท่าน ปริญญาของท่านคงจะต้องใช้ห้องขนาดใหญ่

เก็บรวบรวมไว้ และคนแรกที่น่าจะฟังท่านก็คือท่านดร.กิตติพงษ์ฯ เหตุผลไม่ใช่ท่านเป็น

ปลัดกระทรวงยุติธรรมนะครับ เพราะท่านเป็นคนต้ังท่าต้ังแต่แรกก็คือท่านเป็นกรรมการ และ

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจ และท่านกยั็งไม่ได้ทาํคลอดสักท ีคราวน้ีกค็งเป็น

โอกาสจะได้ฟังท่านว่า เราจะทาํยังไง ขอเชิญท่านปลัดครับ  

ดร.กิตติพงษ์ฯ  ขอบคุณครับคุณ ณ กาฬฯ ครับ  กราบเรียนท่านนายกสมาคมตํารวจ ท่าน 

พล.ต.อ.สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  อดีตผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติ  ท่านกรรมการบริหารและสมาชิก

ของสมาคมตาํรวจ พ่ีๆ และเพ่ือนๆ ตํารวจทั้งในราชการและนอกราชการที่เคารพทุกท่านครับ 

กระผมก่อนอื่นต้องเรียนว่าเป็นเกียรติครับ และกมี็ความยินดีที่ได้มาพูดในหัวข้อน้ีแม้จะมีความ

หนักใจเป็นอย่างย่ิงล่ะนะครับ เพราะว่าไม่ได้เป็นตาํรวจและกไ็ม่ได้เคยทาํงานตาํรวจมาก่อน แต่

ได้รับเชิญให้มาพูดในเร่ืองการวิจารณ์ว่าจะปฏิรูปตํารวจอย่างไร แต่ว่าด้วยความเคารพผู้ที่ได้

กรุณาเชิญผม คือท่าน พล.ต.อ.วิสุทธ์ฯ ซ่ึงผมเคารพนับถือท่านมาโดยยาวนานนะครับ และผู้

ประสานงานกคื็อผู้ที่ผมช่ืนชน กคื็อ พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท ์นะครับ กไ็ด้รับที่จะมาพูดในวันน้ี  

จากการที่ผมได้มีโอกาสเป็นกรรมการและกเ็ลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจ 

เมื่อปี 50 น้ีนะครับ แต่ไม่ได้เป็นในชุดปัจจุบัน แต่เป็นในชุดน้ันการเป็นเลขานุการกดี็อย่างตรงว่า

ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนัก มีหน้าที่ ฟังซะเป็นส่วนใหญ่และก็มีหน้าที่จะสรุปประเด็นที่ท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายได้พูดให้เป็นประเดน็ให้ขับเคล่ือนต่อไป ด้วยเหตุน้ีนะครับในช่วงปี 50 น้ี

ผมจึงได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจากกรรมการของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตํารวจและ

อนุกรรมการ ซ่ึงต้องกราบเรียนว่ามีตาํรวจเข้ามาร่วมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากนะครับ และกไ็ด้

เรียนรู้จากนักวิชาการที่เช่ียวชาญด้านน้ีโดยตรง ที่สาํคัญกไ็ด้รับฟังความเห็นจากประชาชน แล้วก็

ได้รับฟังความเห็นอันน้ีสําคัญที่เลยนะครับซ่ึงผมจะพูดในประเดน็น้ีมากเป็นพิเศษในวันน้ี คือ

ได้รับฟังความคิดเหน็จากพ่ีน้องตาํรวจทั้งในแง่ของการสาํรวจข้อมูล ความคิดเหน็ และกใ็นแง่ของ

การรับฟังจดหมาย ซ่ึงเขียนเข้ามาในตู้ ปณ.ที่เราเปิดนะครับ และก็ในเว็ปไซด์ที่เราเปิดไว้กว่า 

4,000 ฉบับ และกจ็ริงๆ แล้วผมกไ็ด้นาํไปเรียบเรียงนะครับ แต่ว่าเอกสารไม่ได้เผยแพร่นาํไป

เรียบเรียงที่จะตีพิมพ์เป็นเล่มได้แล้วนะครับ โดยมีการแบ่งเป็นหมวดหมู่ออกมาคัด ซ่ึงผมไปอ่าน

แล้วบางคร้ังกซ็าบซ้ึงนํา้ตาไหลกมี็นะครับ แต่ว่าไม่ได้เผยแพร่ในช่วงน้ันด้วยเหตุที่ว่าเกรงว่ามี

ความรู้สึกว่าคณะกรรมการมีเจตนาแอบแฝงนะครับ เกรงว่าจะมีผลในเชิงลบโดยเราไม่ได้คาดคิด

แม้จะเป็นข้อเทจ็จริงซ่ึงเสนอด้วยความหวังดีกต็าม ในวันน้ีน้ันผมอยากจะขอนาํเสนอมุมมองซ่ึง

อาจจะไม่ใช่นักวิชาการนักนะครับ อาจจะเป็นมุมมองที่เป็นตัวแทนมากกว่าของการที่มองว่าตาํรวจ

เองที่เป็นตาํรวจโดยเฉพาะช้ันผู้น้อย มองเร่ืองการปฏิรูปตาํรวจอย่างไร และกมี็ประเดน็อะไรที่คิด

ว่าเป็นเร่ืองสาํคัญที่ถ้าเราจะทาํให้สังคมได้ประโยชน์สูงสุด ถ้าเราไม่ฟังผู้ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริงๆ 

ในพ้ืนที่น้ัน การปฏิรูปน้ันคงไม่สามารถจะได้ผลได้นะครับ ขอสังเกตข้อแรกที่ผมอยากจะฝากซ่ึง

เป็นกรอบใหญ่ๆ นี้กคื็อว่า เวลาเราไปสาํรวจประชามติความคิดเห็นน้ี ซ่ึงเอแบคโพลทาํเมื่อเดือน

กรกฏาคม ปี 50 จะเห็นว่าความคาดหวังของประชาชนสูงมากต่อตํารวจนะครับ ตอนน้ีก็เป็น
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เช่นกันนะครับ ประเด็นผมไม่แน่ใจนักว่าการอยากบอกว่าปฏิรูปตํารวจในยุคน้ี กับการปฏิรูป

ตาํรวจในปี 50 น้ันมันเหมือนกันรึป่าว อันน้ีไม่แน่ใจโดยต้องสอบถามดูอีกที แต่ว่าในปี 50 น้ี

ความคาดหวังประชาชนก็คือว่าทาํยังไงจะให้ตํารวจทาํงานโปร่งใส ขจัดปัญหาเร่ืองเรียกร้อง

ผลประโยชน์เร่ืองทุจริตคอรัปช่ัน ทาํยังไงจะให้ตาํรวจให้บริการโดยมีจิตใจในการให้บริการสุภาพ 

ย้ิมแย้มแจ่มใส ไม่เลือกปฏิบัติถูกกว่็าไม่ตามถูก ผิดกว่็าไปตามผิด อันน้ีคือประชาชนต้องการ ซ่ึง

อันน้ีผมว่าไปสาํรวจประชามติอีกคร้ังนะครับ ความจริงไม่ต้องไปเสียตังค์ทาํใหม่กเ็ป็นเช่นน้ีอยู่

เดิม แต่ว่าพอเราไปสาํรวจประชามติในส่วนของตาํรวจน้ีนะครับ ถึงว่าปัญหาในการที่จะให้บริการ

กับประชาชนน้ันเค้าคิดยังไงนะครับ ข้อที่หน่ึง กคื็อตาํรวจ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์ 77% อันดับหน่ึง

เลย ก็คือมองว่าประชาชนน้ันมองตํารวจลบเกินจริง มีตํารวจดีๆ และเสียสละเยอะ แต่ว่า

ประชาชนตาํหนิตาํรวจอยู่ตลอดเวลา มีเร่ืองอะไรกต็าํหนิ ข้อที่สอง ซ่ึงใกล้กันมากนะครับ เรียกว่า

เท่ากันเลย 77.6%  77.5% น้ี ข้อที่สอง กคื็อว่าประชาชนคาดหวังสูงเกินความสามารถที่ตาํรวจจะ

ทาํได้จริง อันน้ีสาํคัญมากซ่ึงเดีย๋วจะมาพูดกันต่อไปเร่ืองการปฏิรูป และประเดน็ที่สาม ที่สี่ กเ็ป็น

เร่ืองของความไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน เร่ืองของกฎเกณฑร์ะเบียบยากต่อการปฏิบัตินะ

ครับ ข้อสังเกตที่ผมอยากนาํเสนอในเป็นกรอบเบ้ืองต้นน้ีกคื็อว่า ความคาดหวังของประชาชนกับ

ความรู้สึกของตาํรวจในการที่จะทาํตามความคาดหวังน้ีมันห่างกันมากเหลือเกิน และมันห่างอย่าง

มีเหตุผลสาํคัญด้วยนะครับ เม่ือผมมาอ่านจดหมายที่มีมาซ่ึงความจริงถ้ามีเวลาอยากจะนาํมาอ่าน

ให้ฟังบางเร่ือง เพราะว่าเมื่ออ่านแล้วกส็ะท้อนใจนะครับ บางฉบับกพ็ูดแบบรุนแรง บางฉบับก็

เหมือนเสียดสีประชดประชัน บางฉบับกเ็ขียนย่ิงกว่าคนเขียนนิยาย ที่เราได้รับนะครับซ่ึงผมเช่ือว่า

เป็นเร่ืองจริงซะเป็นส่วนใหญ่ เร่ืองหน่ึงที่ผมอยากจะอ่านให้ฟัง เราต้ังช่ือว่าไม่เหน็เหมือนหนังฮอลิ

วู้ด ตาํรวจท่านหน่ึงเขียนมาบอกว่า ผมเช่ือว่าหลายคนคงเคยดูภาพยนตร์ฮอลิวู้ด หรือเรียลิต้ีทีวี

เกี่ยวกับตาํรวจอเมริกันไล่จับผู้ร้าย จะเหน็ว่ามีความพร้อมด้วยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถยนต์สภาพดี 

และมีรถจาํนวนมากไปยังที่เกิดเหตุ มีรถพยาบาลของตาํรวจหรือของรัฐที่จัดให้เหลือเฟือเพ่ือช่วย

ผู้บาดเจบ็ การเบิกจ่ายอาวุธ กุญแจมือ เสื้ อเกราะ ทาํกันอย่างเป็นระบบ  มีเฮลิคอปเตอร์ในการไล่

ล่าคนร้าย ตาํรวจเม่ือออกเวรแล้วกคื็อจบไม่ต้องเป็นตาํรวจตลอดเวลาเหมือนตาํรวจไทย ที่ต้อง

เป็นตาํรวจในสายเลือดแม้ออกเวรกท็าํงานได้ คุณสังเกตหรือไม่ว่าพระเอกประพฤติฝ่าฝืนระเบียบ

จะถูกยึดปืนและตราตาํรวจคืน พระเอกจะส่งปืนคืนทนัทแีสดงปืนเป็นของเขา ปืนที่เขาได้เป็นของ

รัฐทั้งสิ้น การติดตามหาคนร้ายทางคอมพิวเตอร์กแ็สนง่าย แต่ตาํรวจไทยน้ันมีเพียงหน่ึงสมองและ

สองมือกท็าํงานได้แล้ว ถ้าจะบอกว่าอุปกรณ์ต่างๆ รัฐมีให้กต้็องบอกว่าน้อยมากและกล้็าสมัย ปืน

หลวงก็ใช้กันหลายสิบปี รถยนต์ก็ใช้กันจนพังกันไปข้างหน่ึง เร่ืองเติมนํ้ามันไม่ต้องพูดถึงเติม

นํา้มันกันเองมายาวนานแล้ว รวมทั้งปากกา กระดาษ สมุด ดินสอ หรือต่างๆ น้ีกพ็ูดอภิปรายใน

รายละเอียดเยอะนะครับ นอกจากน้ันกยั็งมีการพูดกันถึงเร่ืองที่เยอะมากๆ กคื็อค่าตอบแทนนะ

ครับ มีการเขียนชัดเจนซ่ีงผมไม่มีเวลาจะอ่านละเอียดแต่ว่าพูดมาชัดว่าการทาํงานน้ีหนักมาก 

มากกว่าข้าราชการปกติ  2 ถึง 2.5 เท่า นะครับ ในขณะที่เงินเดือนน้อยมาก มีการเขียนมาทาํนอง

ที่ว่าสําหรับยศ ตําแหน่ง ไม่มีความหมายมาก ค่าตอบแทนต้องเพียงพอ อย่าไปเปรียบเทียบ

เงินเดือนกับข้าราชการพลเรือนอื่น อย่าไปเปรียบเทียบกับทหารต้องมาดูความเป็นจริงใน
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ชีวิตประจําวัน และดูภารกิจและหน้าที่ของตํารวจ แล้วก็คิดออกมาเป็นเงินเดือนและฐาน

ค่าตอบแทน ถ้าคิดจะแก้โครงสร้างอย่างเดียวไม่มีวันจบสิ้ นครับ มีอีกหลายอันที่เขียนแล้วผม

สะท้อนใจมากกคื็อเร่ืองของการทาํงานที่เราต้ังหัวข้อว่าแอ่นอกเปล่ารับกระสุน มีเร่ืองที่สายสืบไป

จับยาเสพติดและกถู็กยิงตาย กมี็การพูดกันถึงว่าชีวิตต้องมีการเสี่ยงอยู่ทุกขณะเม่ือปฏิบัติหน้าที่ 

เสื้อเกราะสักตัวกไ็ม่มีจะสวมใส่ มีข่าวออกมาถึงวีรกรรมตาํรวจที่ทาํงานเสี่ยงแบบไม่กลัวตาย ว่ิง

เกาะรถผู้ร้ายติดตามคนร้าย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แต่ผลที่ตาํรวจเหล่าน้ันทุ่มเท

คือความตายและคาํชมจากตาํรวจใหญ่ในทุกระดับของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติและกจ็างหายไป 

จริงๆ อาจจะเยอะนะครับเร่ืองทาํนองน้ี แต่ว่าสิ่งที่ผมอ่านพบใน 4,000 กว่าฉบับน้ีนะครับ และก็

จริงๆ กจ็ัดเป็นกรอบเร่ืองแล้วน้ี อยากจะสรุปว่ามี 5 เร่ืองใหญ่ ๆ เร่ืองที่หน่ึงน้ี คือปัญหาเร่ือง

เงินเดือนค่าตอบแทน สวัสดิการตํ่า ไม่สอดคล้องกับภารกิจและไม่เพียงพอต่อการยังชีพในสภาพ

ปัจจุบัน อันน้ีเป็นสิ่งที่เยอะมาในสิ่งที่เขียนมานะครับ  ข้อที่สองคือ ปัญหาการขาดแคลน

งบประมาณตลอดเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการปฏิบัติตามหน้าที่โดยเฉพาะอุปกรณ์ในการรักษาชีวิต

ตัวเองและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่  ข้อที่สาม คือปัญหาความก้าวหน้าในวิชาชีพที่

ค่อนข้างตีบตันและขาดการฝึกอบรมเพ่ิมพูนทกัษะในการปฏิบัติหน้าที่จริงในสนาม เพ่ือให้มีความ

พร้อมต่อการรับมือกับอาชญากรรมที่พุ่งสูงข้ึน และสลับซับซ้อนข้ึนตลอดเวลา  ข้อที่สี่ คือปัญหา

การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา การไม่ใช้ระบบคุณธรรมในการแต่งต้ังโยกย้าย

ส่งผลให้เกิดการว่ิงเต้น การซ้ือขายตําแหน่งและผลประโยชน์ต่างๆ  ข้อที่ห้า คือปัญหาเชิง

โครงสร้างองค์กรที่รวบอํานาจรวมศูนย์ที่ส่วนกลางแบบเบ็ดเสร็จ การเมืองครอบงําได้ง่าย มี

ภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตาํรวจมากเกินไป อันน้ีเป็น 5 กลุ่ม ที่เราได้จัดและกจ็ริงๆ กเ็ป็น

ถ้อยคาํมาตัดและกก็ล่ันกรองไว้ในระดับหน่ึงแล้วนะครับ ผมอาจจะต้องมาไตร่ตรองและปรึกษาผู้

หลักผู้ใหญ่ว่าควรจะเผยแพร่ยังไงให้มีความสร้างสรรค์หรือไม่ อย่างไร นะครับ  จากการสาํรวจ

โดยจดหมายน้ีนะครับ มันกม็าตรงกับในการสาํรวจหลายเร่ืองนะครับที่ทางเอแบคโพลหรือทางคน

อื่นทาํ ซ่ึงมันกจ็ะตรงกันหมด ถามว่าตํารวจคิดยังไงกับเร่ืองการบริหารจัดการของหน่วยตัวเอง 

98.4% บอกว่าขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพนะครับ  95.8% บอก

งบประมาณไม่เพียงพอ  94% บอกว่าจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสภาพงบประมาณที่

ทาํงานจริงนะครับ ตรงกันเลยกับที่เค้าพูดมา อันน้ีคือการสาํรวจนะครับ เร่ืองของปัญหาในการ

ทาํงานภายใน ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาและหน่วยนะครับ กบ็อกว่าไม่อยากที่จะว่ิงเต้นเพ่ือ

ตาํแหน่งและความอยู่รอด เหน่ือยแล้วนะครับ ผู้บังคับบัญชามากเกินไป ผู้บังคับบัญชาเลือก

ปฏิบัติซ่ึงอันน้ีก็เป็นความเห็นนะครับ ผมขออนุญาตเรียนจากสิ่งที่ได้มาซ่ึงความตรงไปตรงมา 

เพราะว่าการปฏิรูปตาํรวจเราหวังดีต่อองค์กร กอ็ยากให้ปัญหาเหล่าน้ีได้รับการรับทราบ เรากพ็ูด

กันมาหลายยุคหลายสมัยนะครับ จากสิ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาน้ันอยากจะต้ังข้อสังเกตในการปฏิรูป

นะครับอยู่สักสาม สี่ประเดน็ ว่าถ้าเราจะปฏิรูปตาํรวจข้อที่หน่ึง มุมมองในการปฏิรูปตาํรวจน้ีนะ

ครับ จากการที่เราศึกษาของต่างประเทศหลายๆ ฝ่าย มันมีรูปแบบอยู่ 3 รูปแบบ  รูปแบบที่หน่ึง 

กคื็อตาํหนิตาํรวจว่าทาํไม่ดี อาศัยกระแสสังคมกดดันนะครับเพ่ือจะช้ีน้ิวบอกว่าตาํรวจต้องปฏิรูป

แบบน้ี ซ่ึงรุปแบบที่หน่ึงน้ีนะครับทั่วโลกปรากฏว่าไม่เคยสาํเร็จครับ ไม่มีวันสาํเร็จเพราะว่าการ
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ที่มาบอกองค์กรซ่ึงกมี็คนดีเป็นจาํนวนมากที่ต้ังใจทาํงานแต่ว่าจะมาใช้วิธีในเชิงลบนะครับ และก็

จะมากาํหนดให้ปฏิรูปไปโดยใช้ความกดดันอย่างน้ันน้ีไม่มีทางสาํเร็จนะครับ  ระบบที่สอง กคื็อ

ระบบเค้าเรียกว่าทนัตครอสโมเดล อยากได้อะไรให้หมดนะครับ ให้ทุกอย่างให้สตางค์ให้อะไรทุก

อย่าง เค้าบอกรูปแบบน้ีกไ็ม่สาํเรจ็นะครับ  รูปแบบที่สาม คือรูปแบบที่เชิญตาํรวจที่มีความหวังดี

กับองค์กรน้ีนะครับ และกป็ระชาชนที่มีเจตนาดีกับตาํรวจ นักวิชาการที่มีเจตนาดีต่อตํารวจมา

ร่วมกันโดยการปฏิรูปจากภายในของตาํรวจเองน้ี รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบที่ทั่วโลกเค้าแนะนาํให้ใช้ 

และผมเองจากการที่เข้าไปในการทาํงานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจขอเรียนว่าเรายังมี

ความหวังอยู่มากนะครับ ทั้งจากจดหมายที่ผมได้รับน้ีไม่ค่อยมีใครที่จะบอกว่าท้อใจหรือไม่รัก

ตาํรวจมีแต่น้อยใจ น่ีน่าจะได้การสนับสนุนเพ่ิมข้ึน เราพบว่าในคณะกรรมการตํารวจ พัฒนา

ระบบงานตาํรวจ หรืออนุกรรมการที่เราเชิญตาํรวจในราชการที่มีความสามารถหลายๆ คนกมี็ทั้ง

ความรู้ความสามารถและความต้องการจะปฏิรูปองค์กรตัวเอง เมื่อกฎหมายเข้าไปในกฤษฎีกาเรา

กไ็ด้พบท่านผู้หลักผู้ใหญ่ ท่าน พล.ต.อ.สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  และท่านอื่นน้ันซ่ึงท่านมีความหวังดี

ต่อองค์กรตาํรวจมีความรู้มีความปรารถนาที่จะช่วยงานองค์กรตาํรวจอย่างชัดเจน เพราะฉะ น้ัน

ข้อสังเกตข้อแรกของผมน้ันกคื็อว่าถ้าเราจะปฏิรูปตาํรวจอย่างจริงจังน้ีนะครับ เราต้องคิดให้ชัดว่า

เราจะปฏิรูปอะไร ยังไง แล้วกด้็วยวิธีการอะไร ไม่ใช่อยู่ดีๆ กม็ีการประกาศว่าจะปฏิรูปไม่รู้ด้วยซํ้า

ว่าจะปฏิรูปทาํไม เร่ืองอะไร และกจ็ริงๆ แล้วกมี็หลายอย่างที่ทาํไปแล้วเยอะแยะไปหมดถ้าจะทาํ

สักเร่ืองหน่ึงมันก็คงไม่ยากที่จะทาํ เพราะฉะน้ันกเ็ป็นข้อสังเกตข้อแรกที่ผมฝากว่าต้องจริงจัง 

จริงใจและกมี็ทศิทางชัดเจนในการปฏิรูปนะครับ  ข้อที่สองนะครับ ในความเหน็ส่วนตัวผมนะครับ

คิดว่าเร่ืองสาํคัญที่สุดน้ีนะครับกคื็อเร่ืองช้ันประทวน ช้ันประทวนมีถึง 80% ตอนสถิติที่ผมทาํอยู่

ตอนน้ันประมาณ 170,000 กว่าคน ตอนน้ีไม่แน่ใจไม่ได้ตามสถิตินะครับ  ในส่วนน้ันในเร่ืองของ

เงินเดือนผมไม่แน่ใจว่าเปล่ียนไปมากน้อยแค่ไหน แต่ว่าจบ ปวช. จบ ม.6 เข้ามาบรรจุบัญชี ป.1 

ขั้น 6 น้ี  5,610 บาท ผมไม่ทราบปรับไปแล้วแค่ไหน แต่ตอนน้ันผมอ่านแล้วชอ็คนะครับไม่เคยรู้

มาก่อน เพราะประเทศไทยเรา GDP โตขึ้นปีละ 6-7% ตลอดมาเลยนะครับ เงินเฟ้อปีละ 3% แต่

เงินเดือน ป.1 ขั้น 6 น้ี  5,610 บาท ไม่ได้พุดผิดนะครับ ปี 50 เป็นอย่างน้ันจริงๆ แล้วเราจะหวัง

ยังไง จบบัญชี ป.3 สูงสุด ขั้น 21 น้ีนะครับ 21,360 บาท ขั้นว่ิงต้ังแต่ ป.1 ขั้น 6 ไปถึงสูงสุดของ 

ป.3 น้ี 31 ขั้น ถ้าเรานับอายุ 20 เงินเดือนเต็มขั้นอายุ 51 ในความเป็นจริงเราสาํรวจมาแล้วว่า

เงินเดือนเต็มขั้นอายุประมาณ 46 ปี  เวลาที่เหลือจะทําไงครับ ปัญหาชัดเจนในเร่ืองของ

ความก้าวหน้านะครับ ทาํยังไงถึงจะทาํให้คนที่เข้ามามีความหวังนะครับ ในเชิงเข้ามาแล้วอบรม

เบ้ืองต้นให้คุณวุฒิเป็นอนุปริญญาได้ม๊ัย เพ่ิมเวลาสักนิดหน่ึงในการอบรมก่อนที่เค้าจะเข้าไปเพ่ือ

เป็นแรงจูงใจให้พัฒนาตัวเอง ขั้นในการพัฒนาในส่วนของช้ันประทวนให้ลดลงได้มั๊ย อาจจะไม่

ต้องเป็นยศเดียว ตาํแหน่งเดียวอย่างที่เถียงกันนะครับ แต่ว่าควรจะต้องทาํม๊ัยที่ว่ามันไม่ต้องว่ิงข้ัน

ถึง 31 ข้ัน แบบน้ีนะครับ ที่จะมีตาํแหน่งมากมายแบบน้ี ลดลงมาสักหน่อยได้ม๊ัยนะครับ และกมี็

ช่องทางในการพัฒนาไปสู่สิ่งที่เค้าเพียงพอได้ม๊ัย บางคนบอกว่าไม่ต้องเป็นสัญญาบัตรนะครับ

ขอให้มีเงินเดือนขอให้มีความชัดเจนตรงน้ี ฉะน้ันผมก็ยังคิดว่าประเด็นแรกเลย ถ้าถามว่า

จุดสําคัญที่สุดจะทาํตรงไหน ไม่ต้องพูดเร่ืองโครงสร้างนะครับ เร่ืองแรกเลยคือ เพ่ิมเงินเดือน
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สวัสดิการ จัดระบบความก้าวหน้าให้กาํลังใจ ไม่เช่นน้ันจะให้บริการประชาชน ให้มีความย้ิมแย้ม

แจ่มใสได้อย่างไร เป็นไปไม่ได้ ฉะน้ันข้อน้ีเป็นข้อแรก ถ้าใครมีโอกาสได้ทาํไม่ต้องดูเร่ืองวิชาการ

เยอะนะครับ อันน้ันมีตาํราเยอะมาก เร่ืองแรกในความเห็นส่วนตัวนะครับคือเร่ืองน้ี  เร่ืองที่สอง 

ในความเหน็ของผม กคื็อโรงพักตอนที่ทาํมีท่าน พล.ต.อ.ไกรสุข  สินสุข ไม่ทราบวันน้ีท่านมาด้วย

หรือเปล่า ท่าน พล.ต.อ.ดร.ไกรสุข  สินสุข ท่านให้ความสาํคัญกับเร่ืองน้ีมากนะครับ และกพ็ูดกัน

เยอะมากเพราะว่าจริงๆแล้วการทาํงานอยู่ที่โรงพัก จะทาํยังไงให้มีขนาดที่เราเรียกว่า S M L 

ชัดเจนในงานนะครับ มีการเปล่ียนมุมมองในการทาํงานที่งานบางเร่ืองทาํงานร่วมกับเครือข่าย

ภาคเอกชนได้มั๊ย เร่ืองรักษาความปลอดภัยร้านทอง เป็นต้น ทาํร่วมกับเครือข่ายของชุมชนได้มั๊ย

ในเร่ืองของการป้องกันอาชญากรรม จะมีงบประมาณบางส่วนเข้ามาร่วมจากทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นได้มั๊ยในเร่ืองต่างๆ นะครับ ซ่ึงอันน้ีมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าผมคิดว่าผู้เช่ียวชาญของ

ตาํรวจเองคิดเร่ืองน้ีไว้เยอะแล้ว แต่ว่าความเป็นจริงมันกไ็ปโยงเร่ืองการกระจายอาํนาจ เร่ืองของ

การดาํเนินการหลายอย่างแต่ว่าถ้าไม่ทาํเร่ืองน้ีอย่างเป็นระบบน้ัน เราจะไปคิดเอางบประมาณใน

เร่ืองของเสื้อเกราะ เร่ืองของความพร้อมอย่างเดียวน้ีไม่ได้ กต้็องทาํพร้อมกันในเร่ืองปฏิรูประบบ

โรงพัก ทั้งในโรงพักจริงๆ และกจ็ังหวัด ในขณะเดียวกันเร่ืองขอการกระจายอาํนาจในภาพใหญ่ 

ซ่ึงเดี๋ยวเราจะได้พูดต่อไปก็คงเป็นเร่ืองสําคัญที่ต้องทาํด้วยนะครับ ส่วนต่อมากคื็อเร่ืองของที่

สาํคัญที่สุดเอาประเดน็สุดท้ายละกันที่ผมคิดว่าสาํคัญกคื็อเร่ืองการกระจายอาํนาจของโครงสร้าง

สาํนักงานตาํรวจใหญ่ และกส็ร้างความเป็นกลางในทางการเมืองให้สามารถมีการกาํกับในส่วนตรง

น้ันได้ เพราะอันน้ีเป็นหัวใจของทุกเร่ืองนะครับ แต่ว่าถ้าไม่พูดให้ชัดนะครับตรงน้ีแก้ไม่ชัดก็

แก้ปัญหาตาํรวจไม่ได้ การที่มีอํานาจอยู่ที่รวมศูนย์มากไปน้ีแล้วเหมือนกับไม่มีหลักประกันที่

ชัดเจนในการที่จะทาํให้มีความเป็นกลางทางการเมือง ทาํให้การแต่งต้ังตาํแหน่งสูงสุดเรากเ็ห็นกัน

อยู่ว่ามีความยากลาํบากและกจ็ะเป็นอย่างน้ีตลอดไปตราบใดที่เราไม่มีการปรับปรุง เพราะฉะน้ัน

การที่จะทาํให้สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติให้มีการกระจายอาํนาจที่เหมาะสม จะเหมาะสมแค่ไหนอัน

น้ีเป็นเร่ืองรายละเอียดนะครับ จะต้องเป็นระดับกองบัญชาการรึเปล่า จดหมายบางฉบับน้ันบอก

มาโดยตาํรวจเองว่ากองบัญชาการนี้แก้ไม่ได้ครับ อยากให้กระจายไปสู่จังหวัดเลย เป็นต้น ซ่ึงอันน้ี

เราคงตอบไม่ได้แต่ว่าความจาํเป็นในเร่ืองการกระจายอาํนาจชัดเจน และก ็พ.ร.บ.ปี 47 กพ็ูดใน

แนวทางน้ันไว้ นอกจากการกระจายอาํนาจแล้ว ก.ต.ช.เอง ผมเองกม็ีโอกาสได้น่ังอยู่ในน้ันบ้าง ก็

ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราเช่ือในแนวคิดเร่ืองของการสร้างการตรวจสอบโดยมีการมีส่วนร่วมจากฝ่าย

ต่างๆ เพ่ือให้เกิดดุลยภาพระหว่างการเมืองกับการตรวจสอบโดยฝ่ายต่างๆ อาจจะมีความ

จาํเป็นต้องปรับปรุงกลไก ก.ต.ช.ให้เหมาะสม ไม่ได้สุดโต่งเกินไปแต่ว่าเหมาะสมยังไงต้องคุยกัน 

ฉะน้ัน ก.ตร.ซ่ึงกเ็ป็นหน่วยที่สาํคัญที่สุด กต้็องมาคุยกันนะครับว่ามีความจาํเป็นม๊ัยที่ทางการเมือง

ต้องเข้าไปอยู่ใน ก.ตร. ทางการเมืองอยู่ใน ก.ต.ช.แล้ว และกส็ามารถจะคัดมือหน่ึงได้ ใน ก.ตร.

จาํเป็นหรือไม่ อันน้ันเป็นเร่ืองของการที่ต้องเข้าใจรู้จักคนจริงๆ และกน่็าต้องเป็นเร่ืองของการ

ดาํเนินการในเชิงที่จะให้หน่วยงานให้มีโอกาสได้บริหารคนของตัวเองให้ชัดเจน และกต้็องโยงคิด

โยงไปถึงในระดับภาค ในระดับต่อลงไปด้วย ไม่เช่นน้ันแล้วกจ็ะเป็นอย่างจดหมายที่ผมได้รับว่าผู้

กาํกับกเ็ลือกลูกน้องตัวเองไม่ได้ ผู้บังคับการเองกไ็ม่รู้จะเลือกได้สักกี่คน และในที่สุดการบังคับ
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บัญชาจะทาํได้อย่างไรนะครับ กเ็ป็นภาพรวมๆ นะครับ ที่ผมขออนุญาตใช้เวลาและกพู็ดอย่าง

ตรงไปตรงมานะครับ เพราะว่าอันน้ีกเ็ป็นข้อมูลที่เรากพู็ดเร่ืองน้ีกันหลายคร้ัง และผมกเ็ช่ือว่าถ้า

เราเร่ิมจากการที่ชวนให้ตาํรวจและอดีตตาํรวจซ่ึงรักองค์กรของตัวเองอยู่แล้วน้ีนะครับ ได้เข้ามาทาํ

ตรงน้ีอย่างจริงจัง งานวิชาการมีเยอะมากที่ผมทาํเองก ็15 เล่มแล้วนะครับ สามารถจะไปค้นตรง

น้ันได้และกส็ามารถจะดึงเร่ืองที่คิดว่าเหมาะสมมาทาํได้ กข็ออนุญาตพูดไว้ยาวนิดหน่ึงแต่ว่าขอ

อนุญาตพูดรอบเดียวและกส็ักสิบเอด็โมงเศษๆ ผมต้องขออนุญาตไปก่อน ขอบพระคุณครับ  

คุณ ณ กาฬฯ   ครับ ขอขอบคุณท่านปลัดฯ นะครับ คือท่านปลัดน้ันท่านจะมีภารกิจตอน 

11 โมง แต่ท่านกม็าเพราะว่ารับปากแล้ว และกอ็ยากจะมาพูด ท่านปลัดเร่ิมต้นน่าสนใจครับ ท่าน

ถ่ายภาพสองมิติให้ฟัง มิติแรก คือคาดหวังของสังคม  สังคมที่มีต่อตาํรวจ ความฝันกับความจริง

มันห่างกันเยอะ ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อตาํรวจมีมากแต่ว่าความจริงที่เค้าได้รับน้ันมันมี

น้อย เพราะฉะน้ันมันมีช่องว่างระหว่างหัวใจระหว่างชาวบ้านกับตาํรวจอยู่นะครับ  ภาพอีกมิติหน่ึง

ที่ท่านสะท้อนออกมากคื็อว่า ตาํรวจเองคิดอย่างไรกับสิ่งที่เค้าเป็นอยู่ มีปัญหามากมายนะครับแต่

คิดสรุปว่ามีอยู่ 5 เร่ือง เร่ืองแรกกคื็อเงินล่ะครับ เงินน้อยนะครับ  เร่ืองที่สองงานครับ โอกาส

ก้าวหน้าไม่มีนะครับ หรือว่ามีน้อย  เร่ืองที่สามการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ นะครับ  เร่ืองที่สี่ เร่ือง

ไม่ได้รับความเป็นธรรม  และเร่ืองที่ห้า โครงสร้างของตาํรวจมีปัญหาการกระจายอาํนาจ การรวม

ศูนย์อาํนาจ การรวมศูนย์ของอาํนาจ ท่านกน็าํเสนออยู่นะว่าในการปฏิรูปตาํรวจทั้งโลกมีอยู่ 3 วิธี  

3 วิธีของท่านน้ีนะครับ อย่างแรกคือ ไม้เรียว กคื็อด่า ตําหนิ ไม่ได้ผลครับ  วิธีที่สอง คือขนม

หวาน คือให้อย่างเดียวอีก กไ็ม่สาํเรจ็ครับ  ส่วนวิธีที่สาม ที่ว่าประสบความสาํเรจ็กคื็อ นํา้ดี เอาคน

ดีๆ มาช่วยเหลือกันที่จะปฏิรูปทาํให้ตํารวจดีข้ึน และท่านก็เช่ือและทุกๆ คนคงเช่ือนะครับว่า 

ตาํรวจดีๆ ยังมีมากในสังคมไทย และท่านกใ็ห้ข้อคิดนะครับว่า การปฏิรูปตาํรวจต้องคิดนะครับว่า

ปฏิรูปอะไร อย่างไร และทาํไม และท่านได้นาํเสนอว่าในการดูแลตาํรวจ ปฏิรูปตาํรวจน้ี ต้องเร่ิม

จากส่วนที่ใกล้ประชาชนมากที่สุด ส่วนที่ใกล้คือนายตาํรวจช้ันประทวน ในเร่ืองของเงินเดือนที่ท่าน

บอกว่า 5,160 บาท  ป.1 ไปได้แค่ ป.3  ไม่มี ป.4 จบแค่ประถมศึกษาตอนต้นเท่าน้ัน ส่วนที่

เหลือจะทาํอย่างไร ถ้าตาํรวจที่ดูแลประชาชน ใกล้ชิดประชาชนที่สุดไม่มีความสุข แล้วเค้าจะไปทาํ

ให้ประชาชนมีความสุขได้อย่างไร หลังจากตาํรวจช้ันประทวนแล้วท่านกเ็ขยิบขึ้นมาอีกนิดหน่ึงกคื็อ

โรงพัก คือการดูแล ปรับปรุงโรงพัก ขนาด S M L และสุดท้ายที่น่าจะเป็นโครงสร้างที่สาํคัญกคื็อ

ระบบการกระจายอาํนาจของตาํรวจที่ท่านบอกว่าน่าจะมีการกระจายลักษณะอย่างไรให้เกิดความ

เป็นกลาง และที่สาํคัญในการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของ

สังคม และประเดน็ที่น่าคิดกคื็อ การจัดระยะห่างของการเมือง ควรจะเข้ามาอยู่จะเข้ามาอยู่ใกล้

ตาํรวจแค่ไหน มีอาํนาจแค่ไหน ในคณะกรรมการระดับต่างๆ ของตาํรวจ น่ีแหละครับเป็นผู้ที่อยู่

ในแวดวงของวงการยุติธรรมและมุมมองที่เคยทาํงานมา  วิทยากรคนต่อไปนะครับจะขอเรียนเชิญ 

ผู้ช่วย ศ.ดร.ศรีสมบัติฯ นะครับ  ประมาณ 20 นาท ีนะครับ 

ผู้ช่วย ศ.ดร.ศรีสมบัติฯ  ขอบคุณมากค่ะ กราบเรียนท่านนายกสมาคมและกท่็านสวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  

และกผู้็ทรงคุณวุฒิทุกท่านของตาํรวจ และกผู้็ฟังทุกท่านนะคะที่มาฟังวันน้ี และกข็อบคุณท่าน

วิสุทธ์ฯ นะคะที่ได้เรียนเชิญดิฉันมาพูดในเร่ืองของตาํรวจ ซ่ึงเม่ือ 2 ปีที่แล้วท่านกไ็ด้เคยเชิญมา
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พูดแล้วคร้ังหน่ึงนะค่ะ เวลามีแค่ 20 นาที ก็คงต้องขอเวลาเร่งนิดหน่ึงค่ะ วันน้ีก็จะมาพูดใน

ประเดน็ที่ว่าเราจะปฏิรูปยังไงกันถึงจะให้สังคมได้ประโยชน์ จาํได้ว่าเคยมาพูดคร้ังหน่ึงเมื่อ 2 ปี ก็

ยังเหมือนเดิมอยู่ ประเด็นที่จะนําเสนอในวันน้ีก็จะเป็นประเด็นหลักๆ  3 ประเด็น คือว่า จะ

ท้าวความในเร่ืองการปฏิรูปในอดีตที่ผ่านมาและกป็ระเมินผลงานตาํรวจเท่าที่รวบรวมมาได้ และก็

จะนาํเสนอว่าน่าจะปฏิรูปอย่างไรจะให้เป็นประโยชน์แก่สังคม ในการปฏิรูปในอดีตที่ผ่านมานะคะ 

ดิฉันอาจจะท้าวความไปไกลนิดหน่ึง 2506 ที่มีการโอนอาํนาจสอบสวนมาอยู่ที่ตาํรวจทั้งหมดตาม

ของบังคับของมหาไทย และกต่็อมาในปี 41 ที่มีการแยกตาํรวจออกมาจากกระทรวงมหาดไทย 

และกม็ีการแบ่งตาํรวจออกมาเป็น 9 กองบัญชาการ และกมี็ฝ่ายที่เป็นปฏิบัติ 14 กองบัญชาการ 

และกพ็อปี 45 กม็ีเร่ืองของอาํนาจสอบสวนขึ้นมากม็ีการจัดต้ังกรมสอบสวนคดีพิเศษ แยกอาํนาจ

ของคดีพิเศษของตาํรวจออกมา แล้วพอปี 47 กม็ีการแก้ไข พ.ร.บ.ของตาํรวจ และกมี็มติที่จับ

ประเดน็ได้กคื็อพนักงานสอบสวน สบ 1  สบ 3 ที่ขยายเป็น สบ 1-6 และกเ็พ่ิมกองบัญชาการ

ขึ้นมาอีก 24 กองบัญชาการ น่ีคือการปรับปรุงนะคะ  และพอปี 49 กม็ีเร่ืองของการพัฒนาตาํรวจ

ขึ้ นมาอีกคร้ังหน่ึง โดยมีการอดีตนายกฯ ท่านสุรยุทธฯ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการ ซ่ึงท่าน         

กิตติพงษ์ฯ ก็คงร่วมอยู่ในตัวน้ันด้วยนะค่ะ แล้วก็ตอนน้ันก็มีกระแสมากมายในช่วง 49-50 

กระแสของการปรับโครงสร้างตาํรวจว่าจะมีการทาํเป็นตาํรวจท้องถิ่นบ้างล่ะ จะมีการให้ตาํรวจไป

อยู่ภายใต้กระทรวงยุติธรรมบ้างล่ะ ตอนหลังเร่ืองน้ีก็เศษหายไปจนกระทั่งในปี 52 ตํารวจก็

ปรับปรุงโครงสร้างของตัวเองข้ึนมา เปล่ียนเป็น 30 กองบัญชาการ และกม็าปีน้ีกม็ีแนวความคิด

ปฏิรูปจริงๆ ข้ึนมาอีก กเ็ลยกาํลังดูว่าจะเป็นในทางไหน กเ็ลยขอท้าวความว่าดูจากอดีตที่ผ่านมาที่

มีการปฏิรูปนะคะ สิ่งที่เราที่เป็นประชาชนหรือตัวดิฉันเองหรือทุกท่านกเ็ป็นประชาชนคนหน่ึงก็

อยากจะเหน็ว่าถ้าปฏิรูปแล้วน้ันมันจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น มันช่วยให้อาชญากรรมลดลงมั๊ย 

มันช่วยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมั๊ย และทาํให้ความหวาดกลัวของอาชญากรรม

ของทุกคนมันลดลงหรือเปล่า และประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของตาํรวจดีขึ้ นมั๊ย และ

ผลกระทบต่อสังและเศรษฐกิจเป็นอย่างไรเป็นอย่างไร น่ีคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นจากการปฏิรูปนะ

คะว่าถ้ามันมีสิ่งเหล่าน้ีสะท้อนมาให้เหน็เราคิดว่ามันจะเป็นผลดี เพราะฉะน้ันการปฏิรูปไม่ใช่สิ่งที่

น่ากลัวแต่เท่าที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าต้ังแต่อดีตมันเกิดอย่างที่เราเห็นม๊ัย เราดูจากผลงานนะคะ 

ดิฉันกไ็ปดูโพลของทางหนังสือพิมพ์ ของปี 52 มันล่าสุดนะคะ นักข่าวอาชญากรรมได้ให้คะแนน

ตาํรวจค่อนข้างกดคะแนนมากว่าสอบไม่ผ่าน เมื่อกี้ ของท่านกิตติพงษ์ฯ ท่านได้คะแนนดูดีในหลาย

จุดนะคะ อันน้ีคือสอบไม่ผ่านได้คะแนน 4.8 จากคะแนนเตม็ 10  แต่ดิฉันต้ังข้อสังเกตในหลายๆ 

ด้าน เช่น ด้านงานสายตรวจได้ 5.4 คะแนน  งานสืบสวน  5.3  งานสอบสวน  5.1  ปราบปราม

ยาเสพติด 5.5 บริหารองค์กรให้เป็นอิสระทางการเมือง 2.9  และกด้็านจราจร 4.6 จะเห็นว่า 2 

ด้านที่ไม่ดีกคื็อ จราจรกับการที่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซง เป็นข้อที่ไม่ดีซ่ึงไม่ได้เกี่ยวกับตาํรวจ

แต่ว่าด้านจราจรน้ันเกี่ยวกับตาํรวจโดยตรง แต่ในด้านอื่นๆ ถึงจะได้ 5 กว่า กถ็ือว่าผ่านแต่ก็

คะแนนยังดูไม่ค่อยดี เพราะฉะน้ันตรงน้ีในมุมมองในเวลาไปทาํโพลต่างๆ เราเข้าใจว่ากระแส

สังคมหรือกระแสบางอย่างมันจะทาํให้การให้คะแนนหรือการมอง เหมือนตัวเองเวลาถามลูกศิษย์

ว่ามองยังไงเน๊ียะถ้าสมมติว่าคุณจะให้คะแนนว่าตาํรวจดีม๊ัยหรือว่าคุณคิดว่ายังไง กคิ็ดว่าตัวเอง
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ออกจากบ้านรู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยมั๊ย ถ้าเดินออกจากบ้านต้องเดินเหลียวหน้าเหลียวหลังตลอด

น่ีแสดงว่าสังคมไม่ดี ถ้าเกิดคุณเดินออกมานะคะบางคนโทรศัพท์มือถือไม่ระวังตัวได้อันน้ีกแ็สดง

ว่ามันน่าจะโอเคอยู่ อันน้ีกข็อติงนิดหน่ึงเวลาการทาํโพลต่างๆ เวลาการสอบถามว่าความรู้สึก

ปลอดภัยไม่ปลอยภัยมันต้องวัดจากอะไร ถ้าคุณยังสามารถเดินใช้โทรศัพท์มือถือโดยไม่ระวังตัว

ได้ แสดงว่าสังคมมันยังโอเคอยู่ ทน้ีีดูในเร่ืองศักยภาพของตาํรวจนะคะ ดิฉันกไ็ปดูข้อมูลนะคะว่า 

อัตรากาํลังตาํรวจของประเทศไทยต้ังแต่ปี 47 ที่คุณแยกมาจากมหาดไทยพบว่า อัตรากําลังไม่

ค่อยได้เปล่ียน คือบุคคลากรต้ังแต่ปี 47-51 กม็ีประมาณสองแสน  สองแสนหน่ึงกว่าๆ เพ่ิมนิด

หน่อย โดยมีช้ันสัญญาบัตรกับช้ันประทวนค่อนข้างต่าง คือ ท่านกิตติพงษ์ฯ ได้ห่วงว่าช้ันประทวน

เยอะมาก คือประมาณแสนแปด แต่ว่าช้ันประทวนแสนแปด ช้ันสัญญาบัตรประมาณสองหมื่นแปด

หรือถึงสามหมื่นในปัจจุบันนะคะ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือโรงพักค่ะ สถานีตาํรวจซ่ึงดิฉันจะมุมมองใน

ข้อเสนอว่าต้ังแต่ปี 47 จนถึงปัจจุบัน 53 หรือตอนน้ี  ปี 51 ข้อมูลที่ดิฉันได้มาโรงพักเท่าเดิมค่ะ 

คือต้ังแต่โรงพักของนครบาล สถานีตาํรวจนครบาล คือมี 88 แห่ง และกยั็งเป็น 88 แห่งอยู่เท่า

เดิม กจ็ะเปล่ียนกี่จังหวัด เพ่ิมกี่จังหวัดนะคะ ก็ยังมีโรงพักเท่าเดิม ตํารวจภูธรกมี็ 1,360 แห่ง 

โรงพักของประเทศไทยทั้งหมดคือ 1,448 นะคะตายตัว ปฏิรูปมาต้ังหลายคร้ังแต่โรงพักยังไม่

ขยัน ตรงน้ีกเ็ลยเป็นข้อนึงที่คิดว่าเป็นมุมมองที่จะเอามาเสนอในการว่าทาํไมจะต้องมาดูข้อน้ีนะคะ 

เพราะฉะน้ันอัตรากําลังตํารวจเองก็เหมือนกันค่ะ ในเม่ืออัตรากําลังตํารวจเน๊ียะ ดิฉันดูจาก

ประชากรประมาณ 63 ล้านในปัจจุบัน ข้อมูลจากปี 51 มาเทียบดูกับสัดส่วนของตํารวจพบว่า 

สัดส่วนที่ตาํรวจต้องดูแลประชาชนโดยภาพรวม 1 คน ต่อ 290 คน ถามว่าเยอะมั๊ย มันกไ็ม่ค่อย

เยอะนะคะ สัดส่วนสถานีโรงพักต่อประชากร 1 สถานี ดูแลประชากรในพ้ืนพ่ีประมาณ 43,000 น่ี

คือทั้งประเทศ แต่ถ้าเทยีบนครบาลกับภูธรจะเหน็ว่านครบาลค่อนข้างทาํงานหนักกว่าเพราะว่า 1 

สถานีต่อ 64,000 ประชากร ส่วนภูธร 1 สถานีต่อ 42,000 อันน้ีกอ็าจจะเป็นข้อมูลในการปรับ

เพ่ิมขยายโรงพัก กจ็ะได้เห็นภาพว่าความหนาแน่นของประชากร น่าจะมาดูในการที่จะปรับเพ่ิม

โรงพัก ทีน้ีดูผลงานของตํารวจที่ผ่านมาในรอบต้ังแต่ขยายออกมาจากมหาดไทย ดิฉันพบว่า 

ผลงานของตํารวจค่อนข้างจะมีการรายงานคดีประมาณ 5 คดี หลักๆ 5 ประเภท คือ คดี

อุกฉกรรจ์ คดีสะเทอืนขวัญ แล้วกค็ดีชีวิตร่างกาย ประทุษร้ายต่อร่างกาย คดีที่น่าสนใจ แล้วกค็ดีที่

รัฐเป็นผู้เสียหาย 5 หลักๆ ซ่ึงตาํรวจทาํต้ังแต่ปี 47-51 ซ่ึงดิฉันมีข้อมูลตัวเลขค่อนข้างไม่ขยับมาก

นัก กคื็อทั้งหมดทั้งประเทศมีคดีอาชญากรรมทั้งหมดประมาณ 500,000 คดี เป็นคดีที่ทั้งรับแจ้ง

และจับกุมได้ ไม่ค่อยต่างกันเท่าไร ในบางปีถ้าดูข้อมูลดีๆ จะเห็นว่าถ้าดูจากตัวเลข จากการรับ

แจ้งแล้วดิฉันมาเทียบตามดัชนีอาชญากรรมมันจะดูง่าย ดัชนีอาชญากรรมหมายความว่า ใน 

500,000 เรามาเทียบจากประชาชน 100,000 คน เป็นผู้ประทาํความผิดประมาณ 515 คน ที่

ตาํรวจรับแจ้ง แล้วก็จับได้ 777 หมายความว่ามันมีสมทบของเก่าอยู่อะไรอย่างน้ีค่ะ เป็นต้น 

เพราะฉะน้ันจะเห็นว่าในดัชนีอาชญากรรม จะเห็นว่าประชากร 1 แสนคน จะมีผู้ทาํความผิด

ประมาณ 777 คน ที่ตาํรวจต้องจับเข้ามาแล้วกท็ั้งหมด เราดูว่าในคดี 5 แสน มันเยอะดิฉันว่าไม่

เยอะเพราะถ้าดูจาก 5 แสน กับตาํรวจ 2 แสนกว่า มันเท่ากับตาํรวจ 1 คนต่อคนกระทาํความผิด 

2 คน ดูง่ายๆ อันน้ีเป็นข้อสังเกตว่าตัวเลขอันน้ีเป็นเฉพาะคดี 5 ประเภทเท่าน้ัน ตาํรวจไม่ได้เอา
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คดีที่เกี่ยวข้องกับพวกเปรียบเทียบปรับหรือคดีอื่นๆ ใส่เข้าไป อันน้ีเป็นข้อที่เป็นปัญหาทางด้าน

บริหารจัดการของตาํรวจเองว่า ในการช้ีแจงหรือการใส่ข้อมูลของคดีน่าจะต้องคํานึงถึงฐานข้อมูล

ว่าน่าจะเอาทุกอย่างที่ตัวเองทาํใส่เข้าไปด้วย เพ่ือจะไม่ได้พลาดในการคํานวณผลงาน ทีน้ีแม้ว่า 5 

แสนคนที่ตาํรวจจับเข้ามาได้พอเข้ามาในระบบของกระบวนการยุติธรรมแล้วพบว่าตัดสินเด็ดขาด 

เป็นนักโทษเดด็ขาดในเรือนจาํ ที่ท่านกิตติพงษ์ฯ ต้องดูแลในเร่ืองของเรือนจาํประมาณแสนกว่า

คน แสนกว่าคนเทียบดัชนีอาชญากรรมแล้ว กคื็อใน 1 แสนคนถูกขังคุกอยู่ 209 คน น่ันกคื็อ 

700 คน ที่ตาํรวจจับได้ ที่เห็นเข้ามาอยู่ในเรือนจาํเตม็ที่เดด็ขาดแล้ว 209 คน ใน 209 คนกคื็อ

ถ้าดูจากตัวเลขดิบแล้วก็คือเป็นประมาณแสนสาม ทั่วประเทศเรามีเรือนจําที่ต้องขังนักโทษ

เด็ดขาด ซ่ึงถามว่าแค่ตํารวจจับมา 5 แสน มาเข้าได้แสนสามยังไม่มีเรือนจําให้อยู่เลยนะ 

เพราะฉะน้ันถ้าเกิดตํารวจต้องจับมากกว่าน้ีหรือถ้ามีคดีมากกว่าน้ีจริงๆ มันต้องมีระบบของ

กระบวนการยุติธรรมต้องมาน่ังคิดกันใหม่ล่ะค่ะว่าต้องทาํกันยังไงกับตัวเลขที่เห็น อันน้ีก็เป็น

ข้อสังเกตจากตัวเลขนะคะ ทีน้ีถ้ามาดูดิฉันว่าต้ังข้อสังเกตว่าแล้วที่ประเทศเราเป็นอย่างน้ีแล้วคน

อื่นๆ ประเทศอื่นเขามีปัญหาม๊ัย กจ็ากข้อมูลเท่าที่เอามาเสนอได้กจ็ากตาํราค่อนข้างที่เอามาเสนอ

ได้จากอินเตอร์เนต็กม็ีหลายอัน แต่ดิฉันไม่กล้านาํมาเสนอเพราะไม่แน่ใจเร่ืองข้อมูล ข้อมูลของ

สหรัฐอเมริกาปรากฏว่ามีนักโทษมากกว่า 2 ล้านคน ประชากรอเมริกาเขามากกว่าเราค่ะ 

เพราะฉะน้ันกเ็ทียบตามน้ันอาชญากรรมมันจะเท่ากันน้ันก็คือ ปรากฏว่าเราพบว่านักโทษของ

อเมริกา ในประชากร 1 แสนคน เป็นสัก 486 ซ่ึงมากกว่าเราเท่าตัว เมื่อกี้ ของเราแค่ 200 กว่านะ

คะ  209 ที่เป็นนักโทษเด็ดขาด เพราะฉะน้ันแสดงว่าอเมริกานักโทษเด็ดขาดมีต้ัง 486 แล้ว

เรือนจาํกต้็องมีภาระมากๆ เค้าถึงมีการคิดเร่ืองของการสร้างคุกเอกชนขึ้ นมา น่ันมันสะท้อนให้เรา

เหน็ถึงข้อมูลของตาํรวจมันกต้็องมากเท่าตัวเหมือนกัน ซ่ึงดิฉันกพ็ยายามโทรไปถามทางเพ่ือนที่

อเมริกาว่ามีข้อมูลไหมว่าตาํรวจกับประชาชน ในการทาํคดีมันเท่าไหร่ เขาบอกว่าเป็นข้อมูลที่ไม่

ค่อยเห็นเพราะว่าค่อนข้างซับซ้อนเขาไม่โชว์กัน เพราะว่าตํารวจของอเมริกามันมีทั้งตํารวจรัฐ 

ตาํรวจท้องถิ่น การที่จะมาทาํแบบของเราก็ไม่ค่อยทาํกัน แต่ข้อมูลจากนักโทษในเรือนจํามัน

สะท้อนให้เห็นได้ว่าถ้าคุกมีนักโทษในเรือนจํา 486 คนต่อแสน น่ันหมายความว่าตาํรวจก็ต้อง

ทาํงานหนักกว่าน้ี น่ันคือตาํรวจของประเทศน้ีค่อนข้างทาํงานหนักมาก แล้วก็ปรากฏว่ารัฐของ

อเมริกา รัฐหลุยส์เซียน่าเป็นรัฐที่มีนักโทษในเรือนจาํ ตามดัชนีอาชญากรรมสูงสุด 814 คน จาก

ประชากรแสนคน และรัฐที่น้อยที่สุดคือรัฐเมน คือแค่ 149 คนต่อประชากร 1 แสนคน ถามว่าสิ่ง

เหล่าน้ีมาตรการต่างๆ ที่ประเทศเหล่าน้ีเขาเจอเขาทาํยังไงบ้าง เพราะเขาเป็นพ่ีใหญ่ที่เจออะไรที่ย่ิง

กว่าเราอีก และถ้าไปเห็นข้อมูลที่ดิฉันไม่ได้นาํมา กเ็พราะว่ามันไม่แน่ใจเร่ืองข้อมูล แต่พบว่าใน

ทวีปต่างๆ ทั่วโลก ทวีปเอเชีย เป็นทวีปที่มีอัตราอาชญากรรมตํ่าสุดค่ะ ซ่ึงแปลกค่อนข้างดีนะคะ 

น่ันแสดงว่าทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา เค้ากลับมีปัญหาเร่ืองอาชญากรรมมากกว่าเรา น่ันคือ

เจ้าหน้าที่ของเขาทาํงานหนักพอสมควร แล้วเค้ากต้็องใช้มาตรการรุนแรงต่างๆ กลับไปดูของ

อเมริการนโยบายต่างๆ ของอเมริกาที่ใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมกมี็ war on crime กคื็อ 

สงครามอาชญากรรม ตาํรวจต้องทาํงานหนักมากแล้วกใ็ห้มาตรการในการจาํคุกหรือมีกฎหมาย

ต่างๆ ที่ค่อนข้างรุนแรงในการจับผู้กระทาํความผิดเข้าคุกนะคะ แต่ปรากฏว่ามาตรการเหล่าน้ัน 
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พอใช้สักพักนึงเขากก็ลับไปเหน็ว่ามันไม่มีประโยชน์ แล้วกถ็ามว่าปัญหาตาํรวจของเขากับของเรา

เหมือนกันม๊ัย ไม่ต่างกันมีเร่ืองปัญหาของคอรัปช่ัน มีปัญหาเร่ืองของการที่การเมืองเข้ามา

เกี่ยวข้องกับตาํรวจไม่สามารถจะหนีพ้นได้ ถามว่าเขาอยู่ได้ยังไงแม้กระทั่งการแก้ปัญหาที่เป็นอยู่

ของทางด้านของประเทศอเมริกาเอง เค้ากม็ีสถิติร้องเรียน ตาํรวจนิวยอร์กประมาณ 4 พันกว่าคดี 

เช่น ปี 97 ปี 98 นะคะ อย่างน้ีเป็นต้น อันน้ีเป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้เพราะมาจากตาํรา ทน้ีีถามว่าเขา

ทาํยังไงเขาก้มีการเมืองเข้ามาช่วยเหมือนกันคือการเมืองมันทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีกคื็อสุดท้าย

ทางการเมืองกม็าศึกษากันว่าจะทาํยังไงดีกับปัญหาตาํรวจที่เกิดข้ึนนะคะ ซ่ึงขณะน้ันตอนยุคของ

ประธานาธิบดีคลินตันกก็ลับมามองเร่ืองนโยบายที่อ่อนลงมา ที่ไม่ใช่ใช้ความรุนแรงกับการกระทาํ

ต่อผู้กระทาํความผิดนะคะ กม็ามองในมุมมองกมี็การศึกษา เช่น ให้แคนซัสเป็นเมืองหน่ึงที่มา

ทดลองรูปแบบที่เค้าจะนาํเสนอข้ึนมา แคนซัสกศึ็กษาเร่ือง community policing ซ่ึงตาํรวจไทยทุก

คนน่าจะรู้จักนะคะ แคนซัสกไ็ปศึกษาโดยมีแบ่ง 15 เขต เมืองเขา 15 เขต กแ็บ่งเป็น 3 กลุ่ม ใน 

3 กลุ่ม ก ็random คือสุ่มมาอย่างละ 1  1  1  เป็นตัวแทนของ 3 กลุ่ม  3 เมือง แล้วกใ็ช้วิธีการ

วิจัยเชิงทดลองคือ ในกลุ่มที่ 1 เขต 1 ทดลองโดยการใช้ community policing คือเพ่ิมตาํรวจ 2 

เท่า  กลุ่มที่ 2 ไม่เพ่ิมตาํรวจเลยแล้วกแ็บบอยู่เฉยๆ แล้วกมี็วิธีการที่ไม่เพ่ิมแล้วอยู่เฉยๆ  อันที่ 3 

กคื็อวิธีการที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าคือเขาบอกว่าอันหน่ึงเพ่ิม 2 เท่า อันหน่ึงอยู่ปกติ แล้วอันหน่ึงคือ

ปล่อย ปล่อยแล้วกใ็ห้ชุมชนเข้ามาดูแล ปรากฏว่าทาํทั้ง 3 แบบ ผลพบว่าสถิติคดีอาชญากรรมใน

ทั้ง 3 เขตเมืองไม่ต่างกัน ปรากฏว่าก็ถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ต่างกันแล้วทาํไมของอเมริกาถึงเอา

นโยบายของ community policing มาใช้ เขาบอกว่าเป็นเร่ืองของการเมืองเพราะว่าการเมือง

ต้องการจะมาช่วยให้ตาํรวจทาํงานที่ไม่ใช้ความรุนแรงกับผู้กระทาํความผิดเพราะมองว่าการใช้

นโยบายเอาผู้กระทําความผิดเข้าคุกมันไม่ใช่เป็นทางที่ ช่วยแล้วก็ยังไม่สามารถลดปัญหา

อาชญากรรมได้ และไม่สามารถลดปัญหาการทุจริตของตาํรวจได้ เพราะฉะน้ันตรงน้ันรัฐบาลของ

คลินตันก็เพ่ิมงบประมาณให้ใช้นโยบายน้ีประมาณ 9 พันล้าน เพ่ิมตํารวจให้อีกแสนคน กับ

ประเทศอเมริกาทั้งหมดในการทาํ community policing ขึ้นมา แล้วกม็ีการนาํมาใช้จนถึงบัดน้ี แล้ว 

model ที่เป็นรูปแบบกดี็คือว่าหลายๆ ประเทศในโลกกเ็ร่ิมเอาเร่ืองของ community policing มา

ใช้เพราะคิดว่าแหละคือทางแก้ปัญหาของตาํรวจ เบลเย่ียมกเ็อามาใช้แล้วกไ็ด้สาํเร็จ แต่หลายๆ 

ประเทศใช้สาํเรจ็ แต่หลายๆ ประเทศกใ็ช้แล้วไม่สาํเรจ็ เช่น ประเทศอิสราเอล  อิสราเอลกเ็อามา

ใช้ไม่สาํเรจ็เพราะมีการล้มเหลวจากการบริหาร แล้วภาวะผู้นาํขาดการร่วมมือของประชาชน ถาม

ว่าทาํไม มีนักวิชาการของอเมริกาหลายคนกเ็ข้าไปศึกษาว่า สิ่งที่จะทาํเอา community policing มา

ใช้ได้มันจะทาํไม่ได้หากคุณไม่มีการมาแก้ไขหรือปฏิรูปการทาํงานของตํารวจซะก่อน คือต้อง

ปฏิรูปให้การบริหารจัดการหรือโครงสร้างขององค์กรมมันสอดรับกับแนวความคิดของนโยบายอัน

น้ี เพราะแนวความคิดของ community policing กคื็อแนวความคิดในการที่จะมองเร่ืองของการไป

มองที่ตัวปัญหา น่ันก็คือตํารวจต้องเปล่ียนภาพลักษณ์ใหม่ ตาํรวจต้องมามองในเร่ืองของการ

แก้ปัญหาให้ชุมชน เพราะฉะน้ันแนวความคิดของ community policing ตาํรวจทาํงานหนักนะคะ 

แต่เป็นสิ่งที่ดีคือว่าตาํรวจกับชุมชนต้องทาํงานร่วมกัน แล้วกน็โยบายต่างๆ ที่จะเข้าไปมองปัญหา

เป็นหลัก หมายความว่าตาํรวจไม่ใช่มองแค่ว่าคนน้ีเป็นผู้กระทาํความผิดแต่ตาํรวจต้องมองว่า 
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ทาํไมเขาต้องกระทาํความผิดแล้วเขาไปแก้ปัญหา เช่นว่า เขาไม่มีงานทาํต้องไปสร้างงานให้เขา น่ัน

คือนโยบายต่างๆ ของต่างประเทศ เขาจะมองในเร่ืองของการลดความเหล่ือมลํ้าของคนจน ช่วย

คนจนนะคะ เพราะฉะน้ันรัฐกต้็องทุ่มเทตรงน้ันด้วย ช่วยกันหลายๆ ทางไม่ใช่ให้ตาํรวจฝ่ายเดียว 

แล้วกยั็งมีองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมกับตาํรวจที่จะร่วมให้เกิดการใช้ community policing 

เป็นประโยชน์และเกิดประโยชน์จริงๆ นะคะ เพราะฉะน้ันภาพความคิดของการปฏิรูปตาํรวจตรง

น้ัน เขาค่อนข้างเปล่ียนแล้วกมี็การให้งบประมาณ แล้วกก็าํลังพลที่เพียงพอในการที่จะทาํได้ จาก

มุมมองอันน้ีดิฉันกเ็ลยมาต้ังข้อสังเกตว่าถ้าหากว่าเราเอามาใช้กับเมืองไทยมันกน่็าจะได้ แล้วกเ็ป็น

ภาพที่ดีเพราะว่าวันน้ีการเมืองเปิดทางเหมือนกับมันสอดรับกับตาํรวจอยู่แล้วที่จะช่วยแก้ปัญหา

ความยากจน ช่วยแก้ปัญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคมที่เกิดข้ึนเพราะสิ่งเหล่าน้ีมันสอดรับกับงาน

ของตาํรวจค่ะ เพราะถ้าตาํรวจไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไปจับคนเข้าคุกมันไม่มีประโยชน์ วันน้ีเรามี

ตัวเลขน้อยกว่าต่างประเทศเรายังมีปัญหา ถ้าเกิดเรามีตัวเลขมากกว่าน้ี เราย่ิงมีปัญหาหนัก 

เพราะฉะน้ันวิธีการที่จะไปจับคนเข้าคุกอย่างเดียวมันไม่ใช่ทางแก้ปัญหา ดิฉันกม็ีมุมมองว่าสิ่งแรก

ที่ตัวเองคิดว่าอยากจะปฏิรูปอยากจะให้มีการปฏิรูป กคื็อโรงพักไม่ใช่ไม่ดีนะคะ คืออยากปฏิรูปให้

ดีเพราะว่าตัวเองเคยมีประสบการณ์ส่วนตัวที่เคยไปโรงพักแล้วกยื็นรอต้ังคร่ึงช่ัวโมง ไปแจ้งว่ารถ

หายนานมาแล้ว 10 กว่าปีที่แล้ว ยืนรอต้ังนานแล้วกส็ภาพโรงพักที่เราเห็นเรารู้สึกไม่ประทับใจ 

ดิฉันมองว่าจริงแล้ว สถานีตํารวจคือโรงพักเน๊ียะเป็นหัวใจของตํารวจ ไม่ใช่สํานักงานตํารวจ

แห่งชาตินะคะที่เป็นหัวใจของตาํรวจ โรงพักต่างหากและไม่ใช่เป็นหัวใจของทั้งหมดนะคะ เป็น

หัวใจของกระบวนการยุติธรรม เพราะอะไรคะ เพราะเป็นหน้าด่าน เป็นด่านแรกเลยที่คนต้องเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม เพราะฉะน้ันตรงน้ีดิฉันคิดว่าสถานีตาํรวจจะต้องเป็นภาพลักษณ์ใหม่ต้องมี

การปฏิรูป อย่างน้อยหน่ึง ทาํอย่างไรให้คนในพ้ืนที่รู้ว่าโรงพักที่ตัวเองต้องเข้าไปหาหรือเข้าไปแจ้ง

เหตุอยู่ที่ไหน เม่ือวานดิฉันน่ังทาํข้อมูลอันน้ี แล้วดิฉันถามเพ่ือนร่วมงานที่มหาวิทยาลัย ตะโกน

ถามว่าน้องทราบม๊ัยว่าที่บ้านตัวเองถ้าเกิดเหตุแจ้งเหตุโรงพันไหน เขาบอกไม่มีคนไหนตอบเลยว่า

ทราบ ทุกคนไม่ทราบว่าตัวเองอยู่กับ สน.อะไร ตัวเองต้องถ้ามีเหตุต้องว่ิงไป สน.ไหน น่ีคืออันนึง

ทาํให้คิดทาํไมเราไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือตาํรวจต้องมีถ้าจะปฏิรูปนะคะ ปฏิรูปโรงพักต้อง

ประชาสัมพันธ์ให้คนใน Area น้ันทั้งหมดต้องรู้ว่าตัวเองต้องว่ิงไปที่ไหนถ้าเกิดมีเหตุ อันน้ีคือ

มาตรการอันหน่ึงแล้วก้กระจายสถานีตาํรวจให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนของความหนาแน่นของ

พ้ืนที่ เม่ือกี้ที่ได้โชว์ให้เหน็ว่าต้ังแต่ 47-51 หรือไม่ทราบจะ 53 โรงพักเท่าเดิมแต่ความหนาแน่น

ของประชากรมันกระจายแล้วกม็ีเพ่ิมหมู่บ้าน ชุมชนอาํเภอ ตาํบลต่างๆ เยอะแยะ น่าจะปรับใหม่

ให้มีการเพ่ิมอัตราโรงพักให้สอดรับกัน อันที่สาม สภาพของสถานีตํารวจต้องทันสมัย ทันสมัย

หมายความว่าไงคะ ต้องสะอาดดิฉันต้องขอเลยต้องสะอาด เพราะว่าต้ังแต่เร่ืองห้องนํา้ เร่ืองสภาพ

ของโรงพักเองต้องมีความสะอาดที่จะทาํให้ประชาชนเข้าไปใช้หรือเจ้าหน้าที่ตาํรวจเองใช้กรู้็สึก

สบายใจ ซ่ึงอันน้ีเป็นการใช้ทุนที่ไม่ได้เยอะเลย ดิฉันเองคิดว่าตาํรวจทุกคนเองกอ็ยากจะได้โรงพัก

ที่ดี สะอาด แล้วกท็นัสมัย แล้วกส็ร้างความอุ่นใจ เป็นมิตรให้กับผู้ใช้บริการ น่ันหมายความว่าใน

สภาพของโรงพัก ดิฉันไปดูงานจากหลายๆ ประเทศ เช่น ญ่ีปุ่น หรือฮ่องกง เข้าไปถึงสถานีตาํรวจ

เค้าจะมีเลยค่ะกล่องประชาสัมพันธ์ เช่น ผู้เสียหาย ผู้กระทําความผิดมีสิทธิอะไรบ้าง จะมี
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หน่วยงานต่างๆ มาวางโบวชัวร์ไว้เต็มหมดเลย เพราะฉะน้ันอย่างฮ่องกงมีกระทั่งแปลเป็น

ภาษาไทยให้เห็นว่าสิทธิของตัวเองมีอะไรบ้าง น่ันคือโรงพักจะต้องเตรียมให้เรียบร้อย แล้วบาง

ประเทศโรงพักเหมือนคอฟฟ่ีชอ็ปเข้าไปมีกาแฟให้ด่ืม มีโตะ๊ให้น่ังอย่างดี สะอาดสะอ้าน เราอยาก

ได้โรงพักอย่างน้ัน เราคิดว่าประชาชนจะรู้สึกว่าเป็นมิตรขึ้ น กข็อฝากว่าถ้าเกิดกรรมการปฏิรูป

โรงพัก กทุ่็มเงินมาสักนิดนะให้โรงพักเป็นโรงพักที่ประชาชนต้องการเข้าไปคุยด้วยพูดด้วย แล้วก็

เป็นโรงพักที่คิดว่าทาํให้ประชาชนอุ่นใจ อันที่สองที่ดิฉันมองว่า อยากจะเพ่ิมคือเร่ืองของเงินเดือน

ตาํรวจ มองว่าทาํไมคะเพราะว่ามันเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสม เคยพูดหลายคร้ังทุกคนบอกว่าเท่าไหร่

ก็ไม่พอ ดิฉันบอกไม่จริงเรายังไม่เคยทาํ เราอย่ามองคนกลุ่มเดียวมาทาํให้คนกลุ่มใหญ่เสีย

กาํลังใจในแง่ที่ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอ เรากต้็องมองว่าข้ันพ้ืนฐานต้องให้คุณอยู่ได้เหมือนกับเงินเดือน

ขั้นพ้ืนฐานต้องให้คนอยู่ได้อย่างพอเพียง ถ้าไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะ ถ้าเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนของ

ตาํรวจไทยกับตาํรวจต่างประเทศ ดิฉันไปเอาข้อมูลดูว่าอันน้ีเป็นข้อมูลที่เคยทาํวิจัย แล้วทางท่าน

วงกตฯ กไ็ด้กรุณาให้มากพ็บว่าตาํรวจของสิงค์โปร์ ตาํรวจญ่ีปุ่น ตาํรวจมาเลเซีย ตาํรวจจีน ฮ่องกง 

นะคะอัตราของตาํรวจเน่ียค่ะ อัตราของเงินเดือนเจ้าหน้าที่ตาํรวจเทยีบกับศาล อย่างฮ่องกงอาจจะ

ต่างกันบ้าง แต่ประเทศเอเชียอื่นๆ เช่น สิงค์โปร์ ญ่ีปุ่น มาเลเชีย จีน อัตราเงินเดือนของตาํรวจกับ

ศาลไม่ค่อยต่างกัน อยู่ในสัดส่วนที่พอๆ กัน เช่น สิงค์โปร์ 59,000  ศาล 58,000 ด้วยซํ้า แล้วก็

ปริญญาตรีกับมัธยมปลายจริงๆ แล้วของอเมริกาแทบจะไม่ต่างกัน เพราะเขามองว่าการศึกษา

อาจจะไม่ได้เป็นตัวช้ีวัดเพราะเป็นตาํรวจเหมือนกัน ดิฉันมองแล้วกน่ั็งคิดว่ามันน่าจริงเพราะการที่

เราจะมีตาํรวจเป็นคนที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชน มันคงไม่วัดที่การศึกษาตาํรวจทุกคน

สามารถให้ความยุติธรรมกับทุกคนได้ เพราะถ้าเรา start ในความคิดหรือเร่ิมในความคิดที่ไม่ได้

ต่างกันมาก เพียงแต่อบรมให้เป็นตาํรวจจริงๆ เน่ีย อัตราเงินเดือนไม่น่าจะเป็นตัวเหตุที่จะต้องมา

ทาํให้ขวางกั้นอุปสรรคในการที่จะเพ่ิมเงินเดือนให้ตาํรวจของประเทศไทย น้อยมากเลยต่างกัน

คร่ึงหน่ึง ก็คือตํารวจไทย start ที่ 7,900 ระดับปริญญาตรี มัธยมปลายเนีย 6,400 แต่ศาล 

16,000 น่ีคือข้ันตํ่าของอัตราเงินเดือนจริงๆ ไม่มีเงินค่าพิเศษตาํแหน่งต่างๆ นะคะ เพราะฉะน้ัน

กฝ็ากให้เหน็ว่าถ้าจะเพ่ิมต้องในดูฐานคิดว่าที่อื่นเขาปรับเป็นยังไงปรับให้อยู่ได้จริงๆ ไม่ใช่ว่าให้

ฟุ้งเฟ้อ เอาแค่ว่ามาตรฐานข้ันตํ่าแล้วคุณอยู่ได้อย่างพอเพียงน่ีเท่าไหร่ถึงจะพอ อันน้ีกเ็ป็นมุมมอง

หน่ึงในการที่ว่าทาํไมถึงมีข้อเสนอของดิฉันที่ว่าควรจะเพ่ิมเงินเดือนตาํรวจซะเหอะ เพ่ิมให้มันพอ

อยู่ได้เพราะว่าตาํรวจคุณอย่าว่าแต่ตาํรวจนะคะ จบ doctor ใหม่ๆ อาจารย์ที่มหาวิทยาลัย จบ 

doctor น่ีนะบ้านกยั็งไม่มีอยู่ รถกยั็งไม่มีขับแต่เงินยังพออยู่ได้กโ็อเค เพราะฉะน้ันถ้าตาํรวจช้ัน

ประทวนหรือช้ันผู้น้อย หรือตาํรวจที่จบปริญญาตรีกเ็ถอะค่ะ ถ้าเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทต้องเช่า

บ้านนะคะกล็าํบากแล้วไม่พอกิน เพราะฉะน้ันตรงน้ีกอ็ยากจะปรับว่าควรจะมีการคิดใหม่ในเร่ือง

เงินเดือนตาํรวจ มันส่งผลให้เป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไรมันมีประโยชน์มาก เพราะว่าการที่

เราให้ตาํรวจมีเงินเดือนที่พออยู่ได้มันกล็ดการที่จะมีการคอรัปช่ัน หรือการที่จะไปมองเหน็เศษเงิน

ต่างๆ ทาํให้ผลประโยชน์ต่างๆ เรากจ็ะมองข้ามไปได้มันกจ็ะเป็นการตัดปัญหา แล้วกจ็ะส่งผลต่อ

การปฏิบัติงานของตํารวจได้ แล้วกมี็ศักด์ิศรีในการเป็นอาชีพของตัวเองได้ แล้วกส่็งผลต่อด่าน

แรกขององค์กรยุติธรรม ว่าคนที่ทาํหน้าที่ตรงน้ีต้องมีเงินเดือนพอที่จะมีเกียรติมีศักด์ิศรีที่จะไม่ไป
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รับเงินของคนอื่นในทางที่ผิด อันที่สามที่อยากจะฝากถึง คือเร่ืองการบริหารงานบุคคล ซ่ึงอันน้ี

ดิฉันคิดว่าบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วย คือดิฉันเห็นปัญหาของตํารวจเยอะแยะเลย เร่ืองการ

พิจารณาแต่งต้ังโยกย้าย ซ่ึงมีรายละเอียดว่าต้ังแต่ระดับไหน กระบวนการโยกย้ายทุกปีเราจะได้ยิน

กระแสเร่ืองการโยกย้าย เปล่ียนได้ม๊ัยสมมตินะคะเปล่ียนไปใช้แบบไม่ต้องย้ายกันเลย ถ้าทาํได้

ขนาดน้ีหมายความว่ามันลดปัญหาต่างๆ อิทธิพลต่างๆ หรือการที่มีอิทธิพลจากผู้บังคับบัญชาได้

เยอะมาก แต่อันน้ีกต้็องไปศึกษาเพ่ิมเติมเพราะดิฉันเห็นของญ่ีปุ่นและจีนใช้ระบบไม่มีการย้าย 

น่ันคือตาํรวจท้องถิ่นกับตาํรวจของ National police เขากคื็อตาํรวจของรัฐ ตาํรวจของประเทศ 

ตาํรวจสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติของญ่ีปุ่นเอง ตาํรวจส่วนกลาง กับตาํรวจต่างจังหวัดเขาไม่สามารถ

ย้ายข้ามกันได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้ ได้ในกรณีพิเศษจริงๆ นะคะ ของจีนกเ็หมือนกันจะย้ายกต่็อเมื่อ

เป็นหัวหน้าอันดับหน่ึง แล้วกต้็องมีเหตุที่ว่าต้องย้ายถึงเวลา น่ีกคื็อเป็นเหตุผลที่น่าสนใจว่า 2 

model น้ีน่าจะเอาไปศึกษาดูนะคะ เค้ากเ็ป็นเอเชียเหมือนกับเรานะคะ อันที่สามที่ดิฉันกาํลังคิดว่า

ควรจะเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบ เหตุผลเพราะว่าเคยได้รับเชิญจากมูลนิธิของเฟลสเดอริค 

เอเบค ดิสตุง ให้ไปฟรีเซนต์ผลงานกับรัฐสภาอาเช่ียน มีการพูดถึงเร่ืองของความโปร่งในธรรมาภิ

บาลของตาํรวจ กบ็อกให้อาจารย์ช่วยเขียน ดิฉันกไ็ปศึกษาข้อมูลเพราะฉะน้ันกต้็องดูว่าในอาเช่ียน

น่ีตํารวจของอาเช่ียนทั้งหลายมีธรรมาภิบาลม๊ัย ดิฉันบอกกับตํารวจไทยก็ให้เหตุผลไปเลยไป

รวบรวมข้อมูลว่าเหตุที่มีกเ็พราะว่าของตาํรวจไทยมีการตรวจสอบค่ะ และมีการตรวจสอบจาก

ผู้ตรวจการแผ่นดิน คุณร้องเรียนได้และมีการตรวจสอบจากรัฐสภาคุณร้องเรียนไปที่กรรมาธิการ

รัฐสภาได้ซ่ึงมีนิติการ มีการตรวจสอบจากกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน เพราะฉะน้ันตรงน้ีดิฉันว่าแค่

น้ีกแ็ย่แล้วนะคะ ตรวจสอบกันจนทาํงานไม่ได้อยู่แล้ว แล้วกยั็งมีเร่ืองของ ป.ป.ช.และเร่ืองของตุลา

การปกครองต่างๆ ซ่ึงเข้ามาดูแลตรงน้ีได้อยู่ในเร่ืองของการร้องเรียนเร่ืองวินัย ซ่ึงมันกพ็อดิฉันก็

ไม่ค่อยเหน็ของแนวความคิดนะคะ ต้ังองค์กรข้ึนมาใหม่ในการตรวจสอบตาํรวจอีก เพราะว่าเท่าที่

มีอยู่ตรงน้ีดิฉันคิดว่ามันพอเพียงแล้วเพราะถ้าต้ังขึ้ นมาล่ะค่ะไม่ต้องหรอกค่ะวันแรกกไ็ด้ทาํงาน

แล้วค่ะจับได้ทนัท ีมันไม่ใช่ทางแก้เลยค่ะ เพราะว่าทางแก้จริงๆ ไม่ใช่มาน่ังจับผิด เพราะว่าเรายัง

ไม่ได้แก้โครงสร้างหลักๆ ของตาํรวจเลย เพราะฉะน้ันตรงน้ีถ้าเราจะแก้เราควรจะแก้ก่อนว่าปัญหา

พ้ืนฐานของตํารวจอยู่ที่ไหนนะคะ อันที่สี่  สุดท้ายที่จะฝากก็คือเร่ืองของอุปกรณ์เทคโนโลยี

สารสนเทศต่างๆ ของตาํรวจน้ีพัฒนาได้มั๊ย รถสายตรวจต้องเรากว่ารถของผู้ร้ายนะคะ หรือการรับ

แจ้งเหตุเป็นไปได้ม๊ัยถ้าเกิดเหตุที่บ้านจะมีการซ้ือโปรแกรมอะไรต่างๆ ที่ติดต้ังที่ให้คนชาวบ้านกับ

ตาํรวจมัน link กันได้ที่จะทราบว่ามีเหตุร้ายเกิดข้ึนที่บ้านแล้วนะคะ อันน้ีกฝ็ากเพราะดิฉันไม่เก่ง

ด้านไอท ีแต่คิดว่าไปดูงานจากที่อื่นๆ เค้าทาํได้ เช่น ที่ญ่ีปุ่นสามารถกดปุ่มและกแ็จ้งเหตุตาํรวจมา

ทนัเวลา เพราะเค้ามีวิธีการบริหารจัดการ เช่น มีตาํรวจย่อยๆ ที่จะรองรับไปถึงที่เกิดเหตุได้เร็ว

ไม่ใช่รอจากโรงพักใหญ่อย่างเดียวนะคะ หรือการดูข้อมูลสารสนเทศอื่นๆ ที่จะเช่ือมโยงข้อมูลของ

ตาํรวจทั้งระบบทั้งประเทศได้ อันน้ีกค็งต้องใช้เงินซ่ึงอันน้ีกเ็ป็นวิกฤตที่ดีที่ทางตาํรวจน่าจะขอ

ทางด้านการเมืองนะคะว่าในเมื่อตาํรวจมีปัญหาตรงน้ีคุณจะช่วยแก้เราได้มั๊ย เพราะว่าตาํรวจมี

ปัญหาเร่ืองของเทคโนโลยีต้องใช้เงิน ซ่ึงเงินมันกไ็ม่ได้เยอะหรอกค่ะเพราะโครงการนโยบายต่างๆ 

ของภาครัฐที่ทาํอยู่ทุกวันน้ีเน่ีย เอาเงินมาทุ่มกับตาํรวจตรงน้ีมันคุ้มค่าเพราะว่ามันเป็นการทุ่มกับ
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ประชาชนไม่ใช่ทุ่มกับตาํรวจอย่างเดียวนะคะ เพราะฉะน้ันเงินที่ทุ่มเทลงมามันเป็นการทุ่มเพ่ือช่วย

ประชาชนทั้งประเทศ และกโ็ครงการต่างๆ ของตาํรวจที่ทาํไปแล้วไม่ได้ประโยชน์กค็วรจะเลิกไว้

บ้าง เช่น ฝากบ้านกับตาํรวจเน่ียดิฉันไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่ามันกับว่าตํารวจไม่ได้ดูแลบ้านที่

ไม่ได้ฝากเพราะจริงๆ แล้วบ้านทุกหลังฝากกับตาํรวจอยู่แล้วนะคะ กข็อบคุณมากค่ะ 

คุณ ณ กาฬฯ   ขอบคุณนะครับอาจารย์ศรีสมบัติฯ หลายๆ คนอาจจะรู้สึกเหมือนกับผม

ว่าฟังอาจารย์ศรีสมบัติฯ แล้วสนุกขึ้ นเหมือนกับไปเรียนมหาวิทยาลัยจริงๆ เพราะว่าอาจารย์น้ีมี

การเตรียมข้อมูลมาบรรยายอย่างสมบูรณ์ อาจารย์เร่ิมต้นด้วยการสร้างประเด็นนะครับว่า

ประชาชนได้อะไรจากการปฏิรูปตาํรวจ มีการนาํเสนอจากอดีตมาว่าเราปฏิรูปตาํรวจมากี่คร้ัง ทาํ

อะไรบ้าง 5 เร่ืองครับ ที่อาจารย์พูดถึงกคื็อ อาชญากรรมลดมั๊ย ปลอดภัยมั๊ย ความหวาดกลัว

ลดมั๊ย ประสิทธิภาพในการสอบสวนเพ่ิมข้ึนมั๊ย แล้วกผ็ลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ จากน้ันก็

มีการนาํไทยรัฐโพลนะครับ การสาํรวจความเห็นของนักข่าวอาชญากรรมว่าให้ตาํรวจผ่านหรือไม่

ผ่าน จริงๆ ผมกว่็าไม่ผ่านล่ะครับ เพราะ 2 เร่ืองหลัก กคื็อเร่ืองของการเมืองแทรกแซง กนั็กข่าว

กับตาํรวจกต้็องทาํเร่ืองน่ีล่ะครับถึงจะเป็นข่าวใหญ่พาดหัวได้ กับอีกเร่ืองกคื็อเร่ืองจราจรที่สอบตก 

เพราะนักข่าวกฝ่็าฝืนกฎจราจรเยอะเหมือนกัน แต่เร่ืองหน่ึงที่น่าสนใจและอาจารย์นาํมาเทียบเคียง

นาํสู่ประเดน็กคื็อว่าต้ังแต่ปี 2547 อัตรากาํลังตาํรวจกับโรงพักไม่ได้เพ่ิมขึ้ นเลย ตํารวจ 1 คน 

ต้องดูแลประชาชน 290 คน โรงพัก 1 โรงพักต้องดูประชากรประมาณ 4 หมื่นคน ถ้ากรุงเทพฯ ก็

ประมาณ 6 หมื่น ถ้าต่างจังหวัดก็ประมาณ 4 หมื่น สิ่งเหล่าน้ีนําไปสู่สถิติที่ว่าประชากรของเรา

แสนคน จะมีคนทาํผิด 777 คน 777 คนจะถูกนาํไปขังในเรือนจาํประมาณ 200 คน 200 คนทาํ

ให้มีนักโทษประมาณแสนคน ประเดน็ของอาจารย์กคื็อว่านักโทษแสนคนหรือการจับกุมจริงๆ มา

จาก 5 คดีสาํคัญๆ เท่าน้ัน แต่ถ้ามากกว่าน้ันล่ะเราจะทาํอย่างไรต่อไป อาจารย์ได้นาํตัวเลขของ

ประเทศสหรัฐอเมริกามาเทียบเคียงว่า  ที่สหรัฐฯคนที่อ ยู่ในเรือนจํามีมากกว่าเมืองไทย 

เพราะฉะน้ันตาํรวจน้ันจะต้องทาํงานหนักมากกว่าประเทศไทย ปัญหากเ็กิดข้ึนที่สหรัฐน่ีแหละครับ

ว่าตาํรวจของเค้าจะทาํอย่างไร เค้าจะแก้ไขปัญหาอย่างไร มันแตกต่างจากเมืองไทยครับ เพราะ

สหรัฐน่ีการเมืองเข้ามาช่วย อาจารย์บอกว่าการเมืองมีทั้งดีและเสีย แต่ของเมืองไทยต้องบอกว่า

การเมืองมีทั้งเสียและดีบ้าง ที่สหรัฐเค้ากมี็การนาํระบบต่างๆ มาทดลองนะครับว่าจะทาํอย่างไรที่

จะแก้ไขปัญหาของตาํรวจเค้ากมี็ข้อสรุปว่าไม่ใช้ความรุนแรง แนวทางของตาํรวจนะครับ ที่มีการ

ทดลองที่แคนซัสแนวทางน้ีถึงแม้ว่าอาชญากรรมยังไม่ลดอย่างมีนัยสาํคัญ แต่ว่าทาํให้ตาํรวจดีข้ึน

การบริการต่างๆ ดีขึ้น มีการใช้งบประมาณมหาศาล 9,000 ล้านเหรียญสหรัฐ กับตาํรวจอีกแสน

คนเข้าไปปรับปรุงปฏิรูปตาํรวจในรูปแบบที่เรียกว่า community policing ตาํรวจเหล่าน้ีนะครับ

ไม่ใช่มีหน้าที่ในการจับกุม แต่ต้องไปดูที่เหตุที่ปัจจัยว่าทาํไมคนถึงต้องทาํความผิด จะแก้ไขปัญหา

เหล่าน้ีได้อย่างไร ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับตาํรวจมากย่ิงขึ้ นในการดูแลสังคม แต่ว่าหัวใจสาํคัญ

ในการสร้างระบบเหล่าน้ีมันต้องอยู่ที่ว่ามีการปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรก่อน ไม่เช่นน้ันกจ็ะ

ไม่สาํเร็จเหมือนที่อิสราเอลกไ็ม่สาํเร็จและเมืองไทยก็จะนาํมาใช้ ถ้าไม่ปรับปรุงกไ็ม่น่าจะสาํเร็จ 

ตอนน้ีอาจารย์บอกว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงที่เหมาะสมที่การเมืองเร่ิมเข้ามาเปิดกว้างกับตาํรวจ อาจารย์ก็

ต้ังประเดน็อยู่ 5 เร่ือง ถ้าจะปฏิรูปตาํรวจ อย่างแรกกเ็หมือนกันครับกคื็อว่าต้องปรับปรุงที่โรงพัก 
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โรงพักอย่างแรกคือต้องกระจายให้เหมาะสมกับชุมชนที่เพ่ิมข้ึนเพราะปริมาณโรงพักไม่ได้เพ่ิมข้ึน

เลย อย่างที่สองให้มีความสะอาดนะครับ อาจจะมีคอฟฟ่ีช็อป กว็าเลนไทน์ปีหน้ากนั็ดพบคนรักที่

คอฟฟ่ีชอ็ป สน.บางรัก เร่ืองที่สอง กคื็อเงินเดือนตาํรวจเป็นเร่ืองที่น่าสนใจกคื็อสัดส่วนเงินเดือน

ตาํรวจของประเทศต่างๆ กับศาลที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม ในเมืองจีน ในสิงค์โปร์ มาเลเชีย 

เงินเดือนเท่ากัน แต่ของเมืองไทยเงินเดือนห่างกว่ากันหน่ึงเท่าตัวนะครับ อันน้ีเป็นเร่ืองที่น่าคิด

เหมือนกันว่าทาํไมระดับรากหญ้าคืออยู่ต่อหน้าประชาชนมากที่สุดถึงได้เงินเดือนน้อยกว่าคนที่อยู่

ข้างบนคือระบบของศาล ดร.กิตติพงษ์ฯ ไปแล้วนะครับเน่ีย เร่ืองที่สาม คือการบริหารงานบุคคล

ข้อเสนอที่ท้าทายมากกคื็อไม่โยกย้ายตาํรวจเลย น่ีแหละครับเป็นเร่ืองที่น่าคิด เพราะฉะน้ันถ้าใคร

ได้อยู่เขตบางรักน่ีย้ิมแย้มแจ่มใสทั้งปี มีแล้วที่จีน ที่ญ่ีปุ่น น่าคิดนะครับเร่ืองน้ี เร่ืองที่สี่ จะเพ่ิม

ประสิทธิภาพการตรวจสอบของตาํรวจได้อย่างไร อาจารย์ไม่เห็นด้วยนะครับจะเพ่ิมองค์กรขึ้ นมา

อีกแต่ให้เพ่ิมประสิทธิภาพความโปร่งใน เร่ืองที่ห้าน่ีแหละครับ คือเร่ืองของการเพ่ิมอุปกรณ์ซ่ึงมี

สารสนเทศในการเพ่ิมการทาํงานของตํารวจ ทั้งหมดก็คือมุมมองของ ดร .ศรีสมบัติฯ นะครับ 

วิทยากรท่านต่อไป ดร.ปนัดดา นะครับ เป็นคอลัมน์นิสด้วยนะครับ เชิญเลยครับ 

ดร.ปนดัดาฯ   ขอบคุณค่ะท่านโอเปอร์เรเตอร์นะคะ คุณ ณ กาฬฯ ค่ะ กราบเรียนท่าน

นายกสมาคมตาํรวจนะคะ ท่าน พล.ต.อ.สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์ ท่านอดีตอธิบดีกรมตาํรวจ ท่านผู้มี

เกียรติที่เคารพทุกๆ ท่านนะคะ ก่อนอื่นดิฉันขอขอบคุณที่ทางสมาคมตาํรวจให้เกียรติเชิญดิฉันมา

เสวนาในวันน้ีนะคะ ดิฉันในฐานะของนักวิชาการนะคะ ดิฉันมาในฐานะของนักวิชาการ แล้วกเ็ป็น

นักวิชาการที่ไม่ได้อยู่ในสายของตาํรวจโดยตรง ดิฉันเป็นนักสังคมศาสตร์ เป็นนักจิตวิทยาและก็

เป็นนักมนุษยวิทยา เพราะฉะน้ันกไ็ด้ที่เป็นคนสุดท้าย ดิฉันคิดว่าเป็นข้อดีนะคะคือผู้เสวนาทั้งสอง

ท่านก็ได้พูดในประเด็นทั้งภาพใหญ่และก็ภาพเล็กไปบ้างแล้วนะคะ ดิฉันก็จะพูดในมุมของ

ประชาชน ประชาชนหมวกนึงคือหมวกของประชาชน อีกหมวกนึงกคื็อหมวกของนักวิชาการนอก

สายนะคะ และอีกหมวกนึงหมวกสุดท้ายพูดในฐานะของคอลัมน์นิสนะคะ ซ่ึงเป็นคอลัมน์นิสที่

เขียนโลกของตาํรวจมาหน่ึงปี กว่า ผ่านการศึกษาวิจัยโดยใช้การศึกษาวิจัยเชิงลึกนะคะ เชิงลึกแบบ

นักมนุษยวิทยาค่ะ ดิฉันต้องขออนุญาตเล่าประวัติของตัวเองเพ่ิมก่อนนะคะ ดิฉันเป็นลูกของทหาร

เติบโตในค่ายทหาร และก็เป็นลูกคนเดียวในครอบครัว เรียนหนังสือเป็นเด็กเรียนมาตลอด

เพราะฉะน้ันดิฉันกไ็ม่ค่อยได้กระทาํผิดสักเท่าไหร่ ด้วยวิถีของการเติบโตแบบน้ีอยู่ในค่ายทหารมา

ตลอด ดิฉันพูดตามความรู้สึกจริงๆ ว่าดิฉันเกลียดตาํรวจ เติบโตด้วยความรู้สึกเกลียดตาํรวจ แล้ว

กมี็ความรู้สึกว่าทหารน่ีใหญ่กว่าตํารวจ น่ันคือความรู้สึกของดิฉันเลยนะคะเพราะฉะน้ันดิฉันก็

สนับสนุนท่านกิตติพงษ์ฯ ในการพูดตอนแรกว่าประชาชนส่วนใหญ่มองตาํรวจลบเกินจริง ซ่ึงดิฉัน

กบ็อกไม่ได้หรอกค่ะว่าตอนน้ันว่าทาํไมดิฉันถึงเกลียดตาํรวจ แต่ดิฉันมีความรู้สึกอย่างน้ีว่าดิฉัน

เกลียดตาํรวจ แล้วกม็ีความรู้สึกว่าถึงแม้พ่อดิฉันจะขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร ตาํรวจกไ็ม่กล้าจับพ่อ

ดิฉันหรอกเพราะพ่อดิฉันเป็นทหาร ดิฉันกรู้็สึกแบบน้ันจนกระทั่งดิฉันได้เรียนปริญญาเอก แล้วก็

ศรัทธาวิธีหาความรู้โดยการที่จะต้องเข้าไปสู่ในโลกของผู้ให้ความรู้น้ัน ดิฉันสนใจทาํงานวิจัยใน

เร่ืองของความรุนแรง ดิฉันเติบโตในสายงานวิจัยเกี่ยวกับอาชญากรรม งานของดิฉันคร้ังแรกเลย

เน่ียที่ทาํวิจัยเร่ืองของความรุนแรง ดิฉันใช้วิธีการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกของโจรนะคะ คือใช้
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ชีวิตอยู่ในโลกของอาชญากรรมเลย ในทุกรูปแบบต้ังแต่การกระทาํผิดเล็กๆ เช่น การช่ิงรถของ

กลุ่มเดก็แว้น ดิฉันกเ็ร่ิมต้นต้ังแต่การที่จะไปเป็น เป็นเบ๊ของกลุ่มจนกระทั่งดิฉันพัฒนาตัวเองขึ้ น

ไปเป็นสกอยท์เป็นตัวข่ีนะคะ แล้วกก็ลายเป็น boss ในที่สุดของซุ้มของเดก็แว้น น่ันคือเป็นเร่ือง

เลก็นะคะ เป็นปัญหาการกระทาํผิดเลก็ๆ จากซ่ิงกม็าถึงเร่ืองของการค้าประเวณี เพราะฉะน้ันงาน

ของดิฉันกช่ื็อ ซ่ิง ซ่า เซ็กส์ วิธีการศึกษา กคื็อการเอาตัวเข้าไปอยู่ในโลกของอาชญากรรม ดิฉัน

มองตาํรวจในมุมมองขอคนที่กระทาํผิดมองตาํรวจว่าเขาทาํงานของตาํรวจน่ีทาํอย่างไร ปฏิสัมพันธ์

อย่างไรกับโลกอาชญากรรมน้ัน ในงานวิจัยช้ินน้ีดิฉันจึงต้องเกบ็ข้อมูลทุกภาคี ทุกองค์กร ที่ยกที่

เกี่ยวข้องกับการกระทาํผิดนะคะ โดยดิฉันอยู่ในฝ่ังของอาชญากรนะคะ ดิฉันเกบ็ข้อมูลทุกภาคส่วน

แล้วในที่สุดดิฉันเลือกเกบ็ข้อมูลกับกลุ่มคนที่ดิฉันเกลียดที่สุด เป็นกลุ่มสุดท้ายคือดิฉันเอาตัวเอง

เข้าไปสัมภาษณ์ตาํรวจเป็นหน่วยงานสุดท้าย เพราะดิฉันเกลียดตาํรวจเป็นพ้ืนฐาน ในที่สุดพอดิฉัน

หลีกเล่ียงไม่ได้ถ้าดิฉันไม่ได้สัมภาษณ์ตาํรวจ ไม่ได้พูดคุยกับตาํรวจ งานช้ินน้ีจะปิดไม่ได้ ดิฉันก็

เอาตัวเข้าไปสู่โลกของตํารวจด้วยความรู้สึกอิหลักอิเหล่ือ คือกลัวๆ กล้าๆ เกลียดๆ อยากได้

ข้อมูลกอ็ยาก เกลียดกเ็กลียด กเ็ข้าไปด้วยความรู้สึกแบบน้ี ช่วงน้ันทาํให้ดิฉันเร่ิมเข้าใจตาํรวจมาก

ขึ้น เร่ิมเข้าใจ ดิฉันกปิ็ดงานช้ิน ซ่ิง ซ่าส์ เซก็ส์ น้ันไป แล้วดิฉันกไ็ด้ทาํงานกับกระทรวงยุติธรรมอีก

หลายๆ เร่ือง ในเร่ืองปัญหาอุปสรรคและการป้องกันปราบปรามการกระทาํผิดทั้งในกลุ่มเยาวชน

และกก็ลุ่มการกระทาํผิดกลุ่มอื่น ดิฉันกไ็ด้ทาํงานวิจัย งานวิจัยของดิฉันส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัย

เชิงลึก โดยใช้มนุษยวิทยาทั้งสิ้นนะคะ ล่าสุดดิฉันได้เข้าไปสู่งานวิจัย เร่ืองวัฒนธรรมองค์กรตาํรวจ 

ดิฉันทาํงานวิจัยเหมือนที่ดิฉันทาํกับกลุ่มอาชญากรรม ดิฉันเอาตัวเองเข้าไปเป็นพลขับ ขับรถให้

สารวัตรน่ังตรวจ สารวัตรน่ังแล้วดิฉันก็เป็นคนขับรถ ตรวจพ้ืนที่ต่างๆ นะคะ ก็ทําทุกอย่าง

จนกระทั่งไปจับกุม ดิฉันกผ่็านกศึ็กษา เร่ืองโลกของตาํรวจ ในขณะที่ฉันทาํการศึกษาเร่ืองโลกของ

ตาํรวจค่ะ ข้อมูลกล็งลึกข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งวิธีคิดวิธีการมองตาํรวจของดิฉันเปล่ียนไป อันน้ีเป็น

ที่มาว่าจากเดิมเกลียดตาํรวจ กลายเป็นประชาสัมพันธ์ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติเลย คือทุกคร้ัง

ที่ตํารวจจัดงานอะไรก็จะมาเชิญดิฉันเป็นปากเป็นเสียงแทนตํารวจ แต่ดิฉันอยากจะบอกว่า

ความรู้สึกจากเกลียดตาํรวจกลายเป็นรักตาํรวจเน่ียไม่ได้เกิดข้ึนบนอคติหรือความลําเอียงใดๆ 

ทั้งสิ้ น แต่มันเกิดข้ึนจากการที่เม่ือดิฉันเข้าไปเป็นคนใน เป็นคนที่เข้าไปใกล้ชิดรู้ข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับการทาํงานของตาํรวจ เหน็ความซับซ้อนของการทาํงานของตาํรวจแล้ว ดิฉันเข้าใจว่าที่มัน

เป็นเช่นน้ีเพราะอย่างน้ีเองนะคะ เพราะฉะน้ันดิฉันกจ็ะนาํเอาประสบการณ์ความเป็นคนในอินไซด์

ด้วย view น้ัน view ของคนนอก view ของผู้กระทาํผิดและ view ของตาํรวจนะคะ มาเป็นฐานใน

การมองในเร่ืองของโจทก์ที่ดิฉันได้รับจากสมาคมตาํรวจในวันน้ีคือ เราจะปฏิรูปตาํรวจกันอย่างไร 

สังคมจึงจะได้รับประโยชน์ เสียดายดิฉันมีเวลาเพียงแค่ 25 นาที นะคะ จาก powerpoint ที่ดิฉัน

พยายามทาํอันน้ีข้ึนมาอยากให้ทุกท่านดูที่สัญลักษณ์นะคะ คือดิฉันชอบสัญลักษณ์ที่ตาํรวจอุ้ ม

ผู้หญิง แล้วกม็ีเดก็เกาะขานะคะ สัญลักษณ์อันน้ีมันเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ในอุดมคติน่ะ 

เราจะตีความหมายว่าตาํรวจคือ ผู้เข้มแขง็ ผู้ที่มีสุขภาพจิตดีนะคะ ผู้ที่มีอาํนาจเตม็ในการปกป้อง

คุ้มครองผู้ที่ด้อยกว่าในสังคม ผู้ที่อ่อนแอในสังคมซ่ึงใช้สัญลักษณ์คือ ผู้หญิงและเดก็ใช่มั๊ยคะ แต่

ในปรากฏการณ์จริงของสังคมไทยปัจจุบัน ตาํรวจไม่ได้เป็นผู้ที่เข้มแขง็ค่ะ แล้วกไ็ม่ได้เป็นผู้ที่มี
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อาํนาจเตม็ด้วย ดิฉันมองว่าตอนน้ีตาํรวจต้องการการดูแล การช่วยเหลือจากประชาชน ประชาชน

จะต้องเป็นฐานเสียงแล้วก็เป็นกําลังใจในการที่จะเสริมสร้างพลังอาํนาจของตาํรวจขึ้ นมานะคะ 

เพราะฉะน้ันเวลาที่ใครมองว่าตํารวจจําเป็นต้องปฏิรูปดิฉันก็ต้ังคําถามว่าทาํไมต้องปฏิรูปล่ะ 

ตาํรวจไม่ดีตรงไหน ภาพลักษณ์ของตาํรวจที่ไม่ดีเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากอะไร ดิฉันเห็นด้วยกับข้อ

ค้นพบของท่านกิตติพงษ์ฯ ว่าอันที่ 1 ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อตาํรวจสูงมากนะคะ สูง

เหมือนว่ามองตํารวจเป็นเทวดาเลยต้องช่วยได้ทุกสิ่งทุกอย่าง อันที่ 2 คือดิฉันเห็นด้วยกับข้อ

ค้นพบที่ตํารวจบอกว่าประชาชนมองตาํรวจลบเกินจริง แล้วก็ประชาชนคาดหวังตํารวจสูงเกิน

ความสามารถที่ตํารวจจะทาํได้จริง เพราะฉะน้ันจะทาํอย่างไรล่ะที่จะทาํให้ความคาดหวังของ

ประชาชนสมหวังได้ กต้็องสร้างอาํนาจให้ตาํรวจสามารถตอบสนองความคาดหวังของประชาชน

สมหวังได้ ยกตัวอย่างเร่ืองปรากฏการณ์เวลาที่ประชาชนหรือคนในสังคมมองภาพลักษณ์ของ

ตาํรวจเน่ียจะมองปรากฏการณ์ที่ปรากฏตามหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ ดิฉันมองว่าปรากฏการณ์น้ัน

เป็นปรากฏการณ์ส่วนผิว เป็นผิวเผินนะคะ ยกตัวอย่างเช่นคดีดังมาก ดิฉันโทรไปหาลูกศิษย์เมื่อ

วานน้ีเพ่ือจะลองเชค็ว่าคาํตอบจะได้รับเหมือนที่ดิฉันถามชาวบ้านมาหรือเปล่า เร่ืองคดีซีดี คดีซีดี

เถื่อน จับคดีซีดีเถื่อน ดิฉันถามลูกศิษย์แล้วกถ็ามชาวบ้านมาว่าเขารู้สึกอย่างไรกับปรากฏการณ์อัน

น้ี ปรากฏการณ์ที่ศาลตัดสินให้ผู้กระทาํผิดต้องจ่ายเงิน ศาลตัดสินอย่างน้ีทุกคนจะพูดเป็นเสียง

เดียวกันว่า มันเป็นเร่ืองของการที่ตาํรวจไปมีความบังคับใช้กฎหมายอย่างไม่เสมอภาค กถ็ามต่อ

ว่าไม่เสมอภาคยังไงล่ะ เขาบอกว่าอาจารย์คนทาํผิดเล็กๆ น้อยๆ คนจนจับดีนักทีไอ้ตัวใหญ่ๆ 

ทาํไมไม่จับล่ะ ดิฉัน question mark ด่าว่าตัวใหญ่ๆ ทาํไมไม่จับล่ะ ทาํไมถึงจับตัวเล็กๆ น้อยๆ 

แปลกของตาํรวจ เป็นโลกของการที่ตาํรวจอยู่กับกลุ่มผู้กระทาํผิด แล้วผู้กระทาํผิดในสังคมไทยกมี็

ทั้งผู้กระทาํผิดในระดับตัวเลก็ๆ น้อย คือทาํผิดเพราะเขาไม่มีจะกิน ทาํผิดเพราะเขาไม่มีทางเลือก

อื่น กับอีกอันหน่ึงกคื็อผู้กระทาํผิดซ่ึงเป็นคนมีอาํนาจนะคะ มีอาํนาจทั้งในเร่ืองการแต่งต้ังโยกย้าย

อาํนาจทางการเมือง อาํนาจทางการเงิน นากรสนับสนุนองค์กรต่างๆ ฉะน้ันจริงๆแล้วกฎหมายมัน

ต้องบังคับใช้สาํหรับทุกๆคน ไม่ว่าจะมีอาํนาจหรือไม่มีอาํนาจ ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินตาํรวจ

ต้องสามารถบังคับใช้กฎหมายและจับกุมได้ทั้งหมด แต่ในความเป็นจริงตํารวจไม่สามารถทาํ

เช่นน้ันได้เพราะอะไร คําถามคือเราต้องก้าวลงไปให้ลึกกว่าปรากฏการณ์ว่าทาํไมตาํรวจถึงไม่

สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคได้นะคะ ทาํไมตาํรวจถึงจับได้แต่ตัวเล็กๆ ตัวใหญ่

จับไม่ได้นะคะ อีกคาํถามนึงกคื็อทาํไมต้องปฏิรูปนะคะ ดิฉันเขียนบทความ คม ชัด ลึก มา 1 ปี

กว่า เขียนจนหมดเร่ืองตํารวจไม่รู้จะเขียนมุมไหนแล้ว ดิฉันโทรไปหาบรรณาธิการบอกว่า

บรรณาธิการคะ ดิฉันอยากเขียนเร่ืองโลกของอาจารย์บ้าง ดิฉันมีความรู้สึกว่าอาจารย์ก้ต้องปฏิรูป

เหมือนกัน ดิฉันไม่คิดว่าเร่ืองตํารวจจะมีอะไรมากมายไปกว่าน้ีแล้ว แต่บรรณาธิการบอกว่า

ประชาชนผู้อ่านยังสนใจในเร่ืองของตาํรวจอยู่ คือถ้าเขียนอะไรที่เกี่ยวกับตาํรวจโดยเฉพาะถ้าเขียน

วิจารณ์วิพากษ์ตาํรวจในมุมลบ ผู้อ่านจะสนใจมาก บรรณาธิการกไ็ม่ยอมให้ดิฉันเปล่ียนเขียนเร่ือง

โลกของอาจารย์นะคะ ดิฉันกยั็งเขียนเร่ืองโลกของตาํรวจอยู่ จะลองให้อ่านบทความช้ินหน่ึงให้ที่

ประชุมดูนะคะ ท่านกิตติพงษ์ฯ อ่านจดหมายใช่มั๊ยคะ ดิฉันอ่านบทความ บทความช้ินน้ีดิฉันต้ังช่ือ

ว่า การเมืองเร่ืองนํา้เน่าในโลกของตาํรวจ จะไปอย่างเร็วเลยนะคะ อย่างที่นาํเรียนตอนต้นนะคะ
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ทุกงานวิจัยและทุกบทความเป็นข้อมูลที่ได้มาจากภาคสนามแล้วกเ็ป็นเร่ืองจริงที่เกบ็มาจากการที่มี

ปฏิสัมพันธ์ในการทาํงานร่วมกับตาํรวจ ขออนุญาตอ่านนะคะ ซับซ้อนและมองไม่เห็นทางออก 

ดิฉันแสดงความคิดเห็นต่อนายตาํรวจมือปราบและออกอาการเงอะงะเมื่อถูกต้ังคําถามเกี่ยวกับ

การจัดต้ังทีมงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน คนในวงการตาํรวจต่างรู้กันดีว่าในโลกปัจจุบันประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การบําบัด

ทุกข์บํารุงสุข การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ล้วนเป็นประเด็นที่ถูกนาํมาพิจารณาใน

ลําดับท้ายสุด การทาํงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้ถูกนํามาใช้เพ่ือความก้าวหน้าหากแต่ข้อหาการ

ทาํงานไม่มีประสิทธิภาพน้ันถูกนาํมาใช้เพียงเพ่ือแสดงเหตุผลและความชอบธรรมในการโยกย้าย

นายตาํรวจต่างขั้วอาํนาจทางการเมือง สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลให้กลยุทธ์การ

ล้มเก้าอี้ ของคนต่างขั้วในวงการตํารวจรุนแรง ซับซ้อน และแนบเนียนมากขึ้ น ไม่แตกต่างจาก

นักการเมือง เม่ือก่อนน้ันนับรุ่นเฉพาะที่เรียนตาํรวจมาด้วยกันเดี๋ยวน้ีไม่นับรุ่น กับนักการเมืองที่

เรียนมัธยม เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกัน คําอธิบายเร่ืองการนับรุ่นแสดงถึงความสามารถในการ

แทรกแซงได้อย่างแนบเนียน ที่ฝ่ายการเมืองมีต่อฝ่ายข้าราชการตํารวจ จนดูเสมือนว่ากลไกที่

เรียกว่า ระบบการควบคุมทางสังคมหรือ social control ที่มีหน้าที่ถ่วงดุลระหว่างภาคราชการกับ

ภาคการเมือง ในสังคมไทยยุคน้ีล้มเหลวอย่างไร้กระบวนท่า เป้าหมายของภารกิจที่ตาํรวจไทยใน

ยุคปัจจุบันถูกคาดหวังมิใช่การทาํหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

ตนเอง หากแต่เป็นการทาํหน้าที่ที่พิทกัษ์ผลประโยชน์แก่นายทุนและนักการเมืองที่มีอาํนาจในการ

ให้คุณให้โทษ ต้องดูให้ดีคนของใคร นายตาํรวจใหญ่พูดถึงหลักที่ต้องปฏิบัติในโลกแห่งความจริง 

หลักการที่กล่าวว่าต้องดูตามความสามารถและศักยภาพให้ตรงกับงานกลายเป็นเพ้อฝันไม่สามารถ

ทาํได้และไม่มีใครทาํ การพิจารณาความสามารถ ความเช่ียวชาญในพ้ืนที่ การเข้าใจวิถีบริบท 

สังคมและวัฒนธรรม ชุมชนที่มีผลต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม กลายเป็น

ข้อพิจารณาประการสุดท้ายในโลกการทาํงานของตาํรวจ สาระที่สาํคัญและพึงตระหนักคือ ต้องมา

จากขั้ วอํานาจทางการเมืองเดียวกัน ดังน้ันประสิทธิภาพของตํารวจไทยจึงถูกโยงอยู่กับ

ประสิทธิภาพของนักการเมืองไทยด้วยนะคะ ฉะน้ันที่มาของนักการเมืองจึงสาํคัญ ฉะน้ันประชาชน

กต้็องได้รับการปฏิรูปด้วย ปฏิรูปในการเลือกนักการเมืองมาเพราะนักการเมืองมีบทบาทสาํคัญใน

การเลือกผู้นาํตาํรวจนะคะ องค์กรที่รออยู่ในนํา้เน่าจะดีได้อย่างไร ลองสังเกตโผโยกย้ายตาํรวจจะรู้

เลยว่าฝีมือตาํรวจไทยไม่มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพ นายตาํรวจใหญ่เปรียบเทยีบความสัมพันธ์

ระหว่างองค์กรตาํรวจกับบริบทการเมืองไทย เขาถามตรงๆ เลยว่าเรารักษาฐานอาํนาจให้เขาได้

หรือเปล่า ใครทาํได้ก็ได้ดีไป นายตํารวจพูดนํ้าเสียงแสดงความท้อแท้กับสถานะทางอาชีพที่

เปล่ียนไป สถานะบทบาทของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ในปัจจุบัน จึงไม่แตกต่างจากหัวคะแนน

นอกจากสับสนในสถานะบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแล้ว ยังสับสนอีกว่านายของตาํรวจสี

อะไร คงมีตาํรวจน้อยคนที่จะตอบอย่างจริงใจและจริงจังว่า สีกากี เพราะว่ามันไม่ใช่ ใส่ question 

mark ไว้ อันน้ีกเ็ป็นตัวอย่างหน่ึงที่ดิฉันนาํมาให้เหน็ว่า กับอีกหลายๆ บทความนะคะ ซ่ึงเดีย๋วดิฉัน

จะให้เอาไว้ในที่น้ีด้วยนะคะ อยากจะเรียนให้เห็นว่า ดิฉันอยากให้ว่าดิฉันอย่างให้เห็นถึงว่ามันมี

ความซับซ้อน เบ้ืองหลังของการปฏิรูปน้ัน เบ้ืองหลังของสิ่งที่เรียกร้องการปฏิรูปนะคะ ดิฉันทาํงาน
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วิจัยเร่ืองความรุนแรง ไม่ว่าจะเอาเล็กๆ เลย ความรุนแรงในกลุ่มเยาวชน ดิฉันกพ็บว่าเบ้ืองหลัง

ที่มาของการกระทาํผิด การกระทาํผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ ของเยาวชนซ่ึงที่สําคัญก็คือ

วัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ดาํรงอยู่ในชุมชน การกระทาํผิดมันไม่ได้เป็นการกระทาํผิดระดับปัจเจกแต่

มันมีเร่ืองของ เทยีร์ราพ้ี มันมี back มันมีเส้นทางของการกระทาํผิดและวัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ดาํรง

อยู่ในชุมชน เป็นส่วนหน่ึงที่ทาํให้การบังคับใช้กฎหมายน้ันไม่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์เชิง

ผลประโยชน์ที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์เชิงอาํนาจ และที่สาํคัญกคื็อ การเมืองทั้งต้ังแต่ในระดับ

การเมืองท้องถิ่นถึงระดับการเมืองระดับชาติ มีผลต่อเป้าหลอมความรุนแรงหรือการกระทาํผิด 

การกระทาํอาชญากรรมน้ันตาํรวจกลายเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการที่ของนักการเมืองหรือกลไก

ของวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในการที่จะรักษาหรือเอื้ อต่อการกระทาํผิดน้ันนะคะ เพราะฉะน้ันถ้าหาก

โจทก์บอกว่าจะปฏิรูปตาํรวจอย่างไร ดิฉันกอ็ยากจะเสนอว่าเรามองแค่หรือสังคมไทยจะมองแค่จะ

ปฏิรูปองค์กรตํารวจลอยๆไม่ได้ ดิฉันมองว่าตํารวจเป็นองค์กรที่มีศักยภาพ คนที่จบ ม.6 จบ

มัธยมที่จะเข้ามาเรียนตํารวจได้เป็นคนในกลุ่มหัวกะทิเป็นคนที่เรียนเก่ง ต้ังแต่อดีตมาจนถึง

ปัจจุบัน ฉะน้ันศักยภาพในเร่ืองของความรู้ ในเร่ืองปัญญาสูงมาก IQ สูงมากนะคะ มีวุฒิภาวะ พอ

เข้าสู่โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนพลหรือโรงเรียนนายร้อยจบออกมาแล้วระบบการดูแลรักษา 

ระบบการพัฒนาตรงน้ีเป็นสิ่งที่สาํคัญต้องตอบแล้วว่ามันเกิดอะไรข้ึนกับพวกเขา ตาํรวจกลายเป็น

กลุ่มคนที่มีหน้าที่แค่ทนทานและอดทนต่อการวิพากษ์วิจารณ์เท่าน้ัน ฉะน้ันเวลาที่จะปฏิรูปตาํรวจ

มันก็ต้องปฏิรูปส่วนอื่นด้วย ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปการเมืองนะคะ แล้วก็ปฏิรูปวัฒนธรรม

สังคมไทย องค์กรตาํรวจไม่ได้ลอยอยู่โดดๆ เพียงองค์กรเดียว สิ่งที่สาํคัญที่สุดถ้าจะเร่ิมต้นนับ

หน่ึง ต้ังแต่วันน้ีดิฉันมองว่าวัฒนธรรมอุปถัมภ์วัฒนธรรมนักเลงระบบการศึกษาที่ไม่ได้ทาํให้คน

ไทยรู้สิทธิ รู้หน้าที่ในการเลือกต้ัง และสํานึกในการเป็นพลเมืองดีรวมถึงที่สําคัญก็คือระบบ

การเมืองต้องถูกปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน ดิฉันเปรียบเทียบว่าองค์กรตาํรวจกําลังถูกราหูอมจันทร์ 

ดิฉันมองแบบน้ันนะคะ แล้วราหูที่เขาอมจันทร์นะคะ ดิฉันกต้ั็งคาํถามบ่อยๆ ว่าดิฉันควรจะมาพูด

ปฏิรูปตาํรวจม๊ัยเน่ีย มันจะมีจริงรึเปล่า ดิฉันมองว่าราหูใหญ่ กคื็อการเมือง ใช่ค่ะ แล้วที่มาของ

การเมืองกคื็อประชาชน ฉะน้ันที่มาของประชาชนกคื็อ การศึกษาที่มันต้องได้รับการปฏิรูปอย่าง

ใหญ่หลวง การแทรกแซงทางการเมืองนํามาซ่ึงความล้มเหลวของระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคล ไม่ใช่ตาํรวจไม่รู้ว่างบประมาณเราไม่พอ ไม่ใช่ตาํรวจไม่รู้ว่า put the right man on the right 

job เป็นสิ่งจาํเป็น ไม่ใช่ตาํรวจไม่รู้ว่าการพัฒนาศักยภาพเพ่ือวางไปสู่การก้าวหน้าในอาชีพที่ผูก

รวมกับประสิทธิภาพเป็นอย่างไร ตาํรวจรู้ค่ะแต่ว่าเขาทาํไม่ได้เน่ืองจากมันมีการแทรกแซงอยู่นะ

คะ ผู้การไม่มีสิทธิสั่งสารวัตรเพราะสารวัตรไม่ใช่เดก็ผู้การ งั้นมันกร็ะบบการบริหารงานบุคคลมัน

กล้็มเหลวไปหมดนะคะ ผู้การกท็าํอะไรไม่ได้ วัฒนธรรมอุปถัมภ์ที่ก่อร่างอยู่ในสังคมไทยนะคะ 

และความสัมพันธ์เชิงแลกเปล่ียนผลประโยชน์นะคะ ที่อยู่ในองค์กรตาํรวจในเม่ือการงบประมาณ 

การบริหารจัดการงบประมาณล้มเหลว สั่งแห้ง วงการตาํรวจเขาเรียกสั่งแห้งนะคะ นายสั่งๆ สั่ง

แห้ง ง้ันโรงพักกต้็องไปหาเงินเอง พอไปหาเงินเองปุ๊บมันกเ็ข้าสู่ระบบวัฒนธรรมอุปถัมภ์ คนที่จะ

มาอุปถัมภ์ตาํรวจ เขาไม่ได้ให้ฟรีอยู่แล้วค่ะ มันกต้็องมีการย่ืนหมูไป ย่ืนไก่มา ความสัมพันธ์เชิง

แลกเปล่ียนลักษณะน้ันน่ันคือรากเง้าที่มาของการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเสมอภาค
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นะคะ เพราะฉะน้ันดิฉันกเ็สนอ 1. กคื็อ ก.ต.ช.ต้องเข้มแขง็ในหลักเกณฑ์ในหลักคุณธรรมผู้นํา

ตํารวจ ต้องได้มาด้วยคุณสมบัติที่เรากําหนดไว้ที่จะมาดูแลองค์กรตํารวจแล้วปลอดจากการ

แทรกแซงทางการเมือง ปลอดหรือการเมืองจะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไรกต็ามแต่ว่าต้องอยู่ใน

เกณฑ์กติกาที่กําหนดว่า ผู้นําต้องมีคุณสมบัติเช่นน้ี แล้วผู้นําตํารวจเองจะต้องมีอิสระในการ

ดําเนินการใดๆ ทั้งสิ้ น ไม่ใช่พอถึงช่วงแต่งต้ังโยกย้าย ผู้นําตํารวจในแต่ละระดับก็มีโผจาก

หน่วยงานเข้ามา จนกระทั่งตัวเองไม่มีสิทธิในการให้พวกคุณเลย เพราะฉะน้ันอาํนาจในการบริหาร

จัดการมันกจ็ะไม่เกิดขึ้ นในส่วนน้ี ประสิทธิภาพมันย่อมไม่เกิดขึ้ นเป็นธรรมดานะคะ ฉะน้ันดิฉัน

มองว่ามันต้งอปรับร้ือวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมในเร่ืองของการบริหารจัดการที่มันถูกโยงกับ

ระบบสังคมแล้วกร็ะบบวัฒนธรรมนะคะ ระบบบริหารจัดการที่สาํคัญมากๆ กคื็อบริหารจัดการ

เร่ืองงบประมาณต้องทาํให้องค์กรตาํรวจ บริหารจัดการเองได้โดยที่ไม่ต้องไปขอนะคะ ดิฉันไม่

เหน็ด้วยกับการพออะไรกบ็อกว่า ไปขอ อ.บ.จ.สิ ไปขอ อ.บ.ต.สิ น่ีนะคะอันน้ีจะเป็นวลีที่ดิฉันได้

ยินไปลงพ้ืนที่ทไีร ดิฉันกเ็หน็ว่าโครงการต่างๆ ตาํรวจกจ็ะถูกโฟกัสไปตรงน้ัน ถ้าเราไปดูเบ้ืองหลัง

จริงๆ ดิฉันก็จะบอกว่าพอไปขอปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ วัฒนธรรมอุปถัมภ์ทันทีค่ะ งั้นตํารวจต้องมี

งบประมาณที่พอเพียงต่อภารกิจที่สาํคัญๆ ของตาํรวจ อันที่สอง คือระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์

สิ่งที่สาํคัญที่ตาํรวจต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนากคื็อ เร่ืองของการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

แต่งต้ังโยกย้ายแล้วกค็วามมั่นคงในการทาํงาน ทาํดีต้องได้ดีทาํช่ัวต้องได้ช่ัว ผู้นาํต้องมีสิทธิให้ทั้ง

พระเดชและพระคุณ  อันที่สาม คือภาวะผู้นาํขององค์กร ผู้นาํต้องมีอิสระในการแสดงภาวะผู้นาํ

เพ่ือที่จะนาํองค์กรของตัวเองไปได้ ไม่ใช่ผู้นาํเองกยั็งจะเอาตัวไม่รอดเลยไม่รู้จะไปนาํใครแล้วนะ

คะ ผุ้นาํเองถูกครอบเหมือนกัน อย่างน้ีนะคะถูกมัดตราสังข์ ทาํอะไรไม่ได้มันกร่็อแร่อ่อนแอไป

หมดนะคะ อันน้ีกเ็ป็นประเดน็ที่สาํคัญถ้าหากรัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่สามารถทาํตรงน้ี

ได้ ดิฉันก็มองว่าน้ีไม่ใช่ความจริงใจในเร่ืองของการปฏิรูป สุดท้ายผลลัพธ์มันก็ตกไปอยู่ที่

ประชาชนอยู่ดีค่ะ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตาํรวจอย่างเดียวนะคะ มันไปอยู่ที่ประชาชนนะคะ ทีน้ีกม็าถึง

โจทย์บอกว่าดิฉันไม่ได้อยู่การเมืองขั้วใดทั้งน้ันนะคะ ดิฉันเป็นกลางไม่ได้อยู่ขั้วใดเลย ไม่ว่า

การเมืองจะขั้วใดกต็าม ตาํรวจกอ็ยู่ในภาวะน้ีแหละค่ะ อยู่ในภาวะเดียวกัน ถ้าแก้กจ็ะมาถามดิฉัน

ว่าแล้วจะทาํยังไงล่ะ การเมืองถึงจะยอมปล่อยตาํรวจออกมา ว่าอย่างไรดิฉันมองอย่างน้ีค่ะ ปฏิรูป

ภาษาอังกฤษว่าReform ดิฉันมองว่า Reform มันต้องมาคู่กับ  M powerment ดิฉันประทับใจ

สมาคมตาํรวจจริงๆ แล้ว ดิฉันเคยแอบมาน่ังฟังการสัมมนาของสมาคมตาํรวจหลายๆคร้ังนะคะ 

ใช้คําว่าแอบอย่างวันน้ี ดิฉันก้มาต้ังแต่ 8 โมงเช้า ดิฉันชอบแอบมาก่อนมาดูบรรยากาศ น่ีคือ

ทักษะของนักมนุษยวิทยานะคะ ดิฉันมองว่าคนในองค์กรตาํรวจน่ันล่ะค่ะ คือคนที่รักตาํรวจจริง 

เวลาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกษียณไปแล้วควรจะมีบทบาทในการเลือกผู้นาํ ควรจะมีบทบาทในการนํา

องค์กรของตัวเองมากกว่านักการเมือง ต้อง m powerment หรือเสริมสร้างพลังอํานาจคนใน

องค์กรและกค็นที่อาจจะเกษียณอายุไปแล้วที่เป็นครูของตาํรวจค่ะ ให้ลุกขึ้ นมาเรียกร้องให้ตาํรวจ

มีอํานาจเต็มในการบริหารจัดการนอกจากน้ันต้องไปเสริมสร้างพลังอาํนาจของประชาชนด้วย 

ตาํรวจต้องดึงเอาประชาชนเข้ามาเป็นพวกต้องทาํให้ประชาชนเข้าใจภารกิจของตาํรวจเหมือนอย่าง

ที่ดิฉันเปล่ียนไป ดิฉันเข้าใจตาํรวจเพราะว่าดิฉันเข้าไปสู่ตาํรวจแล้วกเ็ข้าใจว่าตาํรวจทาํอย่างไรมี
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ปัญหาอุปสรรคอย่างไร เพราะฉะน้ันตาํรวจต้องทาํหน้าที่ ตัวที่สามกคื็อ พาราดาร์ม ชิฟ รีฟอร์ม m 

powerment และ พาราดาร์ม ชิฟ ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์การที่ประชาชนจะเปล่ียนกระบวนทัศน์

ได้มีทศันะที่ดีต่อตาํรวจ ตาํรวจต้องปรับกระบวนทัศน์ก่อน ตาํรวจต้องเปล่ียนกระบวนทัศน์ จาก

การที่ตํารวจคิดว่าตํารวจมีหน้าที่ควบคุม บังคับใช้กฎหมาย เปล่ียเป็นว่าตํารวจไปได้มีหน้าที่

ควบคุมบังคับนะ ไม่ได้มีหน้าที่ควบคุมบังคับประชาชน แต่ตาํรวจมีหน้าที่เป็นผู้รับใช้ประชาชน 

องค์กรตาํรวจเป็นของประชาชนเพราะฉะน้ันประชาชนกต้็องมาดูแลองค์กรตาํรวจด้วย เหมือน

อย่างที่ดิฉันตอนน้ี ดิฉันมีความรู้สึกว่าถ้าใครพูดถึงตาํรวจ ถ้าท่านกลับไปอ่านบทความย้อนหลัง

ของดิฉันสักประมาณ 1 เดือน ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ดิฉันลงทุกวันพุธนะคะ ท่านจะเห็นว่าดิฉัน

พูดถึงเร่ืองการแต่งต้ังโยกย้าย ดิฉันถือว่าองค์กรตาํรวจเป็นของดิฉันขอให้ดิฉันมีสิทธิมีเสียงในการ

พูดเพ่ือให้องค์กรตาํรวจดีข้ึน ถ้าหากประชาชนทุกคนมีความรู้สึกต่อตาํรวจตเหมือนอย่างที่ดิฉัน

รู้สึกนะคะ ดิฉันคิดว่าประชาชนกจ็ะเป็นปากเป็นเสียงแทนตาํรวจ อันน้ันกจ็ะเป็นส่วนนึงที่จะทาํให้

ตาํรวจได้มีอิสระในการดาํเนินภารกิจต่างๆ งั้นดิฉันกเ็ชิญชวนท่านผู้นาํตาํรวจนะคะ เร่ิมต้ังแต่วันน้ี

ทน้ีีปัญหาตาํรวจมันกจ็ะเป็นปัญหาที่เร้ือรังนะคะ คนที่มาเป็นผู้นาํได้ส่วนใหญ่แล้วกจ็ะมาจากสาย

นายเวรบ้าง สายอื่น สายปราบปราม สายสืบ สายปราบปรามก้บ้าง ท่านกไ็ม่ได้ขั้นถึงตาํแหน่งผู้นาํ

ตาํรวจนะคะ ฉะน้ันผู้นาํตํารวจจะต้องมีการสร้างทีมงานที่เข้มแขง็ มีการสร้างระบบบริหารงาน

บุคคลที่มีคุณธรรมมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแขง็ของระบบข้อมูลข่าวสาร คําว่าระบบข้อมูล

ข่าวสารของดิฉันไม่ได้หมายถึง ระบบ police นะคะ ที่ล่มแล้วล่มอีกนะคะ ดิฉันไม่ได้หมายถึง

ระบบน้ันนะคะ แต่ดิฉันหมายถึงระบบการประชาสัมพันธ์องค์กรตาํรวจ การบอกกับประชาชนว่า

ตาํรวจทาํอะไร ดิฉันมองว่าระบบประชาสัมพันธ์ของตาํรวจอ่อนมาก มันเป็นเหมือนประชาสัมพันธ์ 

โฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติมากกว่าน่ีนะคะ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์องค์กรตํารวจน่ีนะคะ 

เพราะฉะน้ันต้องสร้างระบบตรงน้ีประชาชนถึงจะเข้าใจว่าปัญหาอาชญากรรมนะคะ ปัญหาการ

กระทาํของตาํรวจที่เป็นอย่างน้ีเป็นเพราะอย่างน้ีคือสร้างภาพลักษณ์ สร้างความเข้าใจที่แท้จริงนะ

คะ ที่สาํคัญคือปฏิรูปการศึกษาในวงการตาํรวจค่ะ ต้องทนัสมัยต้องคล่องตัว เทยีบเท่ากับสากลนะ

คะ รู้สึกเวลาจะหมดนะคะ powerpoint ยังไม่ต่อเลยค่ะ ดิฉันกม็องประเดน็สาํคัญเพราะฉะน้ันดิฉัน

ของสรุปแล้วกันประเดน็ที่สาํคัญ    

พ.ต.ท.หญิง พาฝันฯ   แล้วกส็ามารถที่เป็นกําลังสําคัญเข้ามามีบทบาทในส่วนของการ

แต่งต้ังโยกย้ายในส่วนของ ก.ต.ช. ก.ตร.  กก.ตร. อะไรกต็าม อันที่สองนะคะการปฏิรูปตาํรวจจะ

ประสบความสาํเร็จได้จะต้องปฏิรูปไปพร้อมๆ กัน กับปฏิรูปการศึกษาวัฒนธรรม ปฏิรูประบบ

การเมืองนะคะ ขอบคุณค่ะ 

คุณ ณ กาฬฯ   ขอบคุณครับ อาจารย์ปนัดดาฯ ผมเพ่ิงเข้าใจคําว่าคํานวณคนด้วยรูปโฉม 

ผมเห็นอาจารย์ปนัดดาคร้ังแรกนึกว่าเป็นนักวิชาการหน้าตาสวย เรียบร้อย ที่ไหนได้เป็นเด็ก 

สก้อยท์ อาจารย์เร่ิมต้นด้วยสิ่งที่อาจจะอยู่ในหัวใจคนหลายๆคนของไทยนะครับ กคื็อไม่ชอบ

ตาํรวจ เกลียดตาํรวจ ไม่รู้ทาํไมเดก็รุ่นผมหรืออาจจะเดก็รุ่นใหม่กคิ็ดว่าเวลาร้องไห้ ผู้ใหญ่จะบอก

ว่าเดีย๋วตาํรวจจะมาจับทุกคนกเ็งียบหมด ตอนน้ีบอกตาํรวจจะมาจับย่ิงร้องไห้ใหญ่เลยรึเปล่ากไ็ม่รู้ 

แต่ชีวิตความคิดของอาจารย์กพ็ลิกผันเมื่อมีการทาํวิจัยความรุนแรงครับ เร่ือง ซ่ิง ซ่าส์ เซ็กส์ น่ีนะ
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ครับแล้วกท็าํในฝั่งอาชญากรอยู่นาน ถ้าคดีของอาจารย์ยังไม่ขาดอายุความ กช่็วยๆ อาจารย์ด้วย

นะครับ สุดท้ายอาจารย์กม็าอยู่ที่ฝ่ังตาํรวจที่อาจารย์ไม่ชอบมาเน่ินนาน เป็นพลขับให้กับสารวัตร

น่ังตรวจพ้ืนที่ ผมว่าสมาคมตาํรวจจะต้องไปหาช่ือสารวัตรน่ีนะครับ ยกย่องให้เป็นตาํรวจดีเด่นที่

ทาํให้อาจารย์เปล่ียนความคิดได้ เพราะฉะน้ัน ความคิดของอาจารย์ก็เปล่ียนแปลงไปว่าตํารวจ

ไม่ได้เป็นอย่างที่เคยคิด อาจารย์ได้ยกสัญลักษณ์ของตาํรวจนะครับที่เป็นอุ้มผู้หญิงมีเดก็ยืนเกาะ

ขาเป็นอุดมคติที่ว่าตาํรวจเข้มแขง็ มีสุขภาพจิตใจดีมีอาํนาจเต็มนากรช่วยเหลือสังคม แต่จริงๆ 

อาจารย์บอกไม่ใช่แล้วครับ สังคมต้องช่วยเหลือตาํรวจ เราอาจจะต้องทาํสัญลักษณ์ใหม่เป็นผู้หญิง

อุ้มตํารวจหรือเปล่า อาจารย์ต้ังประเด็นว่า ทาํไมต้องปฏิรูปตํารวจนะครับ อาจารย์พูดถึงว่า

ประชาชนมองตํารวจลบเกินจริง คาดหวังเกินจริง ทั้งหมดจะทาํอย่างไรให้ความคาดหวังของ

ประชาชนเพ่ิมข้ึนมาได้ อาจารย์ได้ยกการศึกษาเร่ืองคดีซีดีเถื่อน ว่าเมื่อศาลตัดสินว่าผู้ทาํผิดต้อง

จ่ายเงิน จ่ายค่าปรับเน่ีย เขาเหน็กันว่าทาํไมมาลงกันที่ตาํรวจอีกแล้ว ทุกคดีล่ะครับ ว่าทาํไมตาํรวจ

ไม่ไปจับกุมคดีใหญ่ๆ มาจับปลาซิว ปลาสร้อย ซ่ึงอาจารย์กบ็อกว่าจริงๆ แล้วตาํรวจไม่ได้มีอาํนาจ

ในการจับกุมได้ทั้งหมดนะครับ อาจารย์กเ็ลยโยงเข้ามาที่ว่าโลกของตาํรวจของการปฏิรูปจะทาํยังไง 

โดยอาจารย์ได้ยกบทความที่ตีเพ่ิมในคม ชัด ลึก ที่อาจารย์บอกว่าไม่อยากจะเขียนเร่ืองตาํรวจ

ร้ายๆ คนชอบ ถ้าอาจารย์จะเขียนเร่ืองโลกของอาจารย์ มาเขียนโพสต์ทูเดย์ก็ได้ บทความนึงที่

อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือ เร่ืองการเมืองเร่ืองนํ้าเน่าในโลกของตํารวจ อันน้ีน่าสนใจนะครับ 

ประสิทธิภาพของตาํรวจเน่ียไม่ได้ถูกใช้ในการแต่งต้ังในการแต่งต้ังโยกย้าย แต่ใช้ในการทาํลาย

โยกย้ายตาํรวจฝ่ายตรงข้าม ซ่ึงมันก็สะท้อนภาพของสังคมที่ว่า วันน้ีตํารวจมีตํารวจมะเขือเทศ 

ต่อไปมีตาํรวจมะเขือพวง อาจจะเป็นตํารวจมะเขือเปราะทั้งองค์กร ตํารวจต้องพิทักษ์นายทุน

นักการเมือง ประสิทธิภาพของตํารวจมาจากประสิทธิภาพทางการเมือง ตํารวจคล้ายๆ กับ

หัวคะแนนรูปแบบหน่ึง นายของตาํรวจสีอะไรหลายคนคงไม่ได้ตอบว่าสีกากี อาจารย์โยงต่อไปนะ

ครับว่าจริงๆ แล้วการปฏิรูปตาํรวจเน่ียมันมีความซับซ้อนมากกว่าที่เราเหน็นะครับ ไม่ใช่ทาํเฉพาะ

องค์กรของตํารวจ ถ้าทาํเฉพาะองค์กรของตํารวจมันแก้ไขไม่ได้นะครับ เพราะตํารวจเกิดขึ้ น

จากวัฒธรรมหลายๆ วัฒนธรรม เช่น วัฒนธรรมเชิงอุปถัมภ์ วัฒนธรรมนักเลง เพราะฉะน้ัน

อาจารย์บอกว่าตาํรวจเหมือนถูกราหู อาจารย์ว่าการเมืองเป็นยักษ์เลยนะครับ ที่ถูกตัดตัวขาด

ออกไปแต่ไม่ตาย อมอยู่แล้วต้นกาํเนิดของราหูตัวน้ีกคื็อประชาชนน่ีล่ะครับ ที่สร้างราหูข้ึนมาอม

จันทร์และสิ่งที่ให้ประชาชนเห็นผิดเป็นชอบ กเ็พราะ DNA มีปัญหาเราจะต้องแก้ไข DNA ด้วย

การศึกษา อาจารย์ก็สรุปนะครับว่าการศึกษาจะต้องมีการปฏิรูปถึงจะทาํให้ระบบตํารวจน่าจะ

รวมถึงระบบอื่นๆ ในสังคมดีข้ึน อาจารย์ต้ังประเดน็ในการปรับองค์กร อย่างแรกเน่ียตาํรวจควร

จะต้องมีงบประมาณที่เพียงพอในการที่ดูแลจัดสรรองค์กรของตัวเอง ไม่เช่นน้ันกต้็องไปหาเงินเอง 

สร้างระบบอุปถัมภ์ขึ้นมาใหม่ องค์กรของตาํรวจจะต้องบริหารทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรมนุษย์

ด้วยตัวเอง มีคุณธรรมในการแต่งต้ังโยกย้ายโดยเฉพาะผู้นาํต้องมีอิสระมีภาวะผู้นาํ มีการเมืองเข้า

มาแทรกแซงได้แต่ต้องยืนหยัดอยู่ในคุณธรรม อยู่ในความเป็นผู้นาํ การแต่งต้ัง ผบ.ตร.ไม่ได้กว่า

ปีกค็งไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วนะครับและสุดท้ายอาจารย์บอกว่าต้องยึดโยงกับประชาชน อาจารย์พูด

คาํหน่ึงนะครับ การรีฟอร์มมันเกิดข้ึนได้ ต้องมีการเปล่ียนแปลง ต้องเพ่ิมกาํลัง M powering จะ
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ไล่ราหูออกไปได้อย่างไรไม่ให้อมจันทร์ ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจก้คือว่าคนในองค์กรตาํรวจ ทั้งที่

เกษียณไปแล้วทั้งที่ยังอยู่ จะต้องเป็นผู้นาํในการจุดบรรทัดตีป๊ิบ ให้ราหูตกใจเลิกอมจันทร์ดวงน้ี

เสียนะครับ แล้วที่สาํคัญที่สุดจะต้องให้ประชาชนมาดูว่าที่เขาตีฆ้องร้องป่าวกัน มันเกิดอะไรขึ้ น 

แล้วจะต้องทาํให้ประชาชนเปล่ียนทัศนคติเปล่ียนพาราดาร์มชิพ ของคนในกรมตาํรวจว่าคนใน

กรมตํารวจต้องแสดงออกว่า ตาํรวจเป็นผู้รับใช้ประชาชนยืนข้างประชาชน แล้วประชาชนก็จะ

กลับมายืนข้างตาํรวจ เพราะเป็นองค์กรของตัวเองเหมือนที่อาจารย์ปนัดดาได้เปล่ียนแปลงมาแล้ว 

แล้วที่น่าสนใจก็คือว่าระบบประชาสัมพันธ์ของตาํรวจน่ีล่ะครับที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ สอบตก 

น่าจะเป็นโฆษกสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติมากกว่าการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การประชาสัมพันธ์

ต่างๆ กจ็ะต้องแก้ไขใหม่ถ้าหาที่ไหนไม่ได้ กป็รึกษาอาจารย์ได้ไหมครับ ทั้งหมดกคื็อ ข้อคิดจาก

อาจารย์ปนัดดานะครับ เวลาตอนน้ีก็ประมารใกล้เที่ยงนะครับ ผมกอ็ยากให้อาจารย์สรุปสัก 10 

นาทคีรับ เร่ิมจากอาจารย์ศรีสมบัติฯ 5 นาท ีกไ็ด้ครับ  

 ผู้ช่วย ศ.ดร.ศรีสมบัติฯ  เม่ีอสักครู่ให้ 20 นาที ตอนน้ีให้ต้ัง 10 เอา 5 นาทีใช่มั๊ยคะ กค็ง

ไม่มีอะไรมากกว่าที่พูดไปแล้วค่ะว่า ในการปฏิรูปกฝ็ากถ้าการปฏิรูปผ่านได้จริงนะคะ กอ็ยากให้

เป็นการปฏิรูปที่สามารถทาํให้ตาํรวจทุกคนมีความรู้สึกว่าการปฏิรูปน้ีตาํรวจพอใจด้วยนะคะ ข้อ

สาํคัญว่าถ้ามาปฏิรูปองค์กรแล้ว คนในองค์กรไม่พอใจมันกเ็ป็นปัญหาใหญ่ เพราะการปฏิรูปต้อง

ถามว่าคนที่ถูกปฏิรูปด้วยว่าถ้าปฏิรูปไปแล้วทาํให้ตัวเองหรือคนในองค์กรเองมีความรู้สึกว่าช่ืนชม

หรือยินดีหรือรู้สึกว่ามีศักด์ิศรีเกิดข้ึน ดิฉันว่าทาํได้เลยเพราะฉะน้ันการปฏิรูปควรที่จะให้ตาํรวจเข้า

ไปมีส่วนร่วม ดูว่าสิ่งไหนที่ควรจะต้องทาํหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรจะต้องทาํเพราะฉะน้ันการปฏิรูป

เท่าที่ดิฉันมองเอง มองภาพเม่ือกี้ ที่ข้อเสนอ ข้อที่ทางท่านคุณ ณ กาฬฯ บอกว่าหวาดเสียวกคื็อ

เร่ืองของการที่บอกว่าเร่ืองขอการแต่งต้ังโยกย้าย ถ้าหากว่าจะแก้ตรงน้ีได้ดิฉันว่ามันแก้คงคาพยพ 

หลายอย่างได้เยอะเลย น่ันหมายความว่ามันทาํให้ตาํรวจหันกลับมาดูที่ประชาชนมากข้ึนเพราะทุก

วันน้ีถ้าให้เลือกตาํรวจเลือกเจ้านายมากกว่าเลือกประชาชน แต่ถ้าเมื่อไหร่การแต่งต้ังโยกย้ายไม่ได้

มีผลกับตํารวจนะคะ มันจะมีผลทันทีเลยค่ะว่าคนที่ตํารวจต้องหันมามองก็คือ ประชาชนแล้ว

ตาํรวจจะอยู่กับประชาชน แล้วก็สามารถทาํงานได้เต็มที่ ดิฉันคิดว่าประเดน็เร่ืองการโยกย้าย

แต่งต้ัง มันจะเป็นประเดน็ที่ต้องแบบทาํให้เกิดการสวิงหรือการเหว่ียงอย่างแรงได้ว่าทาํให้องค์กร

มีการปฏิรูปได้จริง กเ็ลยฝากในประเดน็เร่ืองของการโยกย้ายแต่งต้ังว่าถ้าสามารถจะแก้ไขได้ ส่วน

ในเร่ืองการเมืองที่อาจารย์ปนัดดาเป็นห่วงเร่ืองราหูนะคะ ดิฉันมองว่าราหูก็คงอมจันทร์ไปทั้ง

ประเทศทั่วโลกล่ะค่ะ เพราะทั่วโลกก็มีเร่ืองของการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับตํารวจตลอดและก็

หลายประเทศกม็ีปัญหา เพราะฉะน้ันตรงน้ีถามว่าถ้ามันแก้ไม่ได้ตาํรวจกต้็องอยู่กับการเมืองอยู่

แล้ว จะต้องอยู่อย่างไรเพราะฉะน้ันไอ้การที่จะเข้ามาปฏิรูปวันน้ีกคื็อการเมืองน่ันแหละเข้ามาดูแล 

ฉะน้ันทาํยังไงที่จะให้ตํารวจกับการเมืองไปด้วยกันได้ ต้องมีการสื่อสารกันค่ะว่าถ้าหากภาค

การเมืองมีความจริงใจกับตาํรวจจริง การปฏิรูปกต้็องให้เกิดประโยชน์กับตาํรวจและกับประชาชน

ไม่ใช่เพ่ือเกิดประโยชน์กับการเมืองอย่างเดียว เพราะฉะน้ันตรงน้ี ดิฉันว่าประชาชนกม็องว่าการ

ปฏิรูปอันน้ีเพ่ือใคร ถ้าหากเพ่ือประชาชนดิฉันว่าประชาชนกยิ็นดี ตาํรวจเองก็ยินดีแล้วทุกคนก็

รับรู้ได้ค่ะว่าการปฏิรูปนี้มันเพ่ือใคร ถ้าหากผลออกมาแล้วมันจะเห็นภาพถ้าเกิดอันน้ีทาํแล้วเกิด
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ประโยชน์กับประชาชนจริง ประชาชนกับตาํรวจกส็ามารถร่วมมือกันได้ จริงๆ แล้วดิฉันคิดว่าถ้า

ปฏิรูปแล้วไม่มองประชาชนกับตาํรวจเป็นหลัก การปฏิรูปไม่สามารถจะเกิดได้ค่ะ กค็งฝากไว้แค่น้ี

ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ 

คุณ ณ กาฬฯ   เดีย๋วอาจารย์กรุณาสรุป 5  นาที แล้วจะเปิดให้ซักถามแสดงความเห็นนะ

ครับ เชิญครับ 

ดร.ปนัดดาฯ   ค่ะสาํหรับดิฉันคงสั้นๆ นะคะ ก้าวต่อไปของการปฏิรูปตาํรวจ ดิฉันคิดว่า

ดิฉันอยากให้อยากเชิญชวนทุกท่านแล้วกต็าํรวจทุกคนผนึกกาํลังกันแล้วกม็ีจิตมุ่งม่ันในการพัฒนา

องค์กร ทาํตัวเป็นนักประชาสัมพันธ์องค์กรเพ่ือดึงเอาพลังมวลชนค่ะ เข้าหามวลชนเพ่ือดึงเอาพลัง

มวลชนเข้ามาเป็นแนวร่วมเป็นพลังในการปกป้องบ้านของเรานะคะ ดิฉันกจ็ะขอเป็นอีกหน่ึงเสียง

ที่จะเป็นกาํลังใจแล้วกข็อให้องค์กรตาํรวจพัฒนาก้าวไป เพราะดิฉันคิดว่าองค์กรของตาํรวจเป็น

องค์กรของประชาชน ถ้ามีข้อมูลใดๆ ดิฉันกท็่านสามารถติดต่อดิฉันได้ทางอีเมล์นะคะ ขึ้ นไว้บน 

powerpoint นะคะ fsockpdk@ku.ac.th กใ็ห้กาํลังใจตาํรวจทุกท่านค่ะ  

คุณ ณ กาฬฯ   ตอนน้ีขอเรียนเชิญนะครับ ใครมีคําถามหรือความเห็น เชิญครับ ท่าน

อธิบดีสวัสด์ิฯ 

อธิบดีสวัสด์ิฯ   ท่านผู้ดาํเนินการอภิปราย ท่านอาจารย์ครับ แล้วกพ่ี็ๆ น้องๆ เพ่ือนอดีต

ข้าราชการตาํรวจ แล้วกข้็าราชการตาํรวจในปัจจุบัน ผมได้ฟังการอภิปรายของท่านอาจารย์หลาย

ท่าน ต้ังแต่ท่านปลัดกระทรวงมานะครับ มันเป็นการอภิปรายที่ให้ประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับ 

ในความคิดเห็นต่างๆ หลายอย่างที่ผมได้จดไว้แต่ว่ามันเป็นเร่ืองของรายละเอียด ในการที่เรา

จะต้องดาํเนินการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงปฏิรูปตาํรวจนะครับ เช่นอย่างท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม

กไ็ด้พูดถึงการแทรกแซงทางการเมือง อันน้ีกเ็ป็นสิ่งสาํคัญอย่างหน่ึงนะครับ แล้วกท็่านอาจารย์อีก 

2 อาจารย์ กพ็ูดถึงเร่ืองอัตรากาํลังต้ังแต่ปี 47 จนกระทั่งถึงปัจจุบันไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอะไร

เลย อันน้ีเป็นรายละเอียดซ่ึงผมกไ็ด้เคยสอบถามนายก อดีตนายกรัฐมนตรีหลายคนที่ผ่านมาใน

อดีตว่า ในขณะที่อาชญากรรมมันสูงขึ้ น ถึงแม้ว่าความเป็นอยู่ประชาชนมันน้อยลง งานของ

ข้าราชการมันตํ่าน้อยลงแต่ว่าตํารวจจะต้องมีงานมากขึ้ น อาชญากรรมมันสูงขึ้ นตาํรวจกต้็องขึ้ น 

แต่เขาบอกมันต้องไปในหลักเดียวกัน อันน้ีผมไม่เข้าใจนะครับ แต่ว่าอันน้ีเป็นเร่ืองของ

รายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ความเห็นในวันน้ีไม่ทราบว่าต้องเป็นคําถามหรือว่าแสดง

ความคิดเหน็ได้หรือไม่ครับ  

คุณ ณ กาฬฯ   ได้ทั้งหมดครับ หรือเป็นการแสดงความคิดเหน็เชิงคาํถามได้มั๊ยครับ 

อธิบดีสวัสด์ิฯ   ถ้าเป็นความคิดเหน็เชิงคาํถามเน่ีย ผมกอ็ยากจะเรียนว่าการปฏิรูปเป็นสิ่ง

ที่ยอมรับอย่างที่ท่านวิทยากรหลายท่านก็ได้ให้ความเห็นมาแล้ว แต่ว่าการปฏิรูปที่มันจะสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมได้นะ เพราะว่าองค์กรตาํรวจเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซ่ึงมีกระทบต่อความ

เป็นอยู่และความสงบสุขของสังคมเป็นอย่างมากนะครับ ถ้าหากว่าทาํไม่ดีแล้วมันจะเสียหาย

เพราะว่าอะไร ตาํรวจเน่ียเราถือว่าเป็นต้นธารของกระบวนยุติธรรม ถ้าหากว่านํา้ที่ต้นลําธารมันขุ่น

ซะแล้วเน่ียกระบวนการยุติธรรมที่มันออกมาจนถึงปลายหรือว่าปลายนํา้ มันกต้็องขุ่นหรือว่ามัว

หมองไปด้วย เพราะฉะน้ันการที่จะปฏิรูปตาํรวจมันจะต้องมีความหลากหลายแล้วกก็ว้างขวางครับ 

mailto:fsockpdk@ku.ac.th
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อย่างท่านวิทยากรที่ได้อภิปรายหรือว่าได้ให้ความเห็นในวันน้ีควรที่จะมีสิทธิที่ไปน่ังอยู่ใน

คณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังด้วยนะครับ มันต้องมีความหลากหลาย ไม่ใช่ว่าแต่งต้ังกัน

ผมอยากจะเรียนถึงว่าความคับแคบในการคาํสั่งนายกรัฐมนตรีในการแต่งต้ังที่คณะกรรมการน่ีนะ

ครับ โดยยกตัวอย่างว่าคาํสั่งของนายกรัฐมนตรีเมื่อเร็วๆ น้ีในข้อ 2.1 เกี่ยวกับเร่ืองอาํนาจหน้าที่

เขียนไว้ว่าให้นาํแผนปฏิรูประบบงานตาํรวจของคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจมาปรับปรุง

ครับท่านวิทยากรครับ เห็นมั๊ยว่านายกรัฐมนตรีท่านเขียนตามคําพูดของใครครับ คําพูดของการ

เอาความเหน็ของคณะกรรมการพัฒนาการปฏิรูปตาํรวจเอามาปรับปรุงครับ อันเดียวนะครับ อัน

เดียวของคนๆ เดียว ของคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีสุรยุทธ ได้แต่งต้ังต้ังแต่เมื่อเดือน

พฤศจิกายน 2549 นะครับ แล้วก็นําเสนอเมื่อเดือนมีนาคม 2550 แต่ว่าในขณะน้ันมีอดีต

ข้าราชการตาํรวจช้ันผู้ใหญ่ แล้วก็มีอธิบดีตาํรวจแล้วก็ผู้บัญชาการตาํรวจแห่งชาติหลายท่านได้

มาร่วมชุมนุมกัน ณ ที่น้ี คือ สมาคมตาํรวจ แล้วกมี็ความคิดเหน็ต่อต้านนะครับว่า เม่ือออกมาแล้ว

มันสามารถจะทาํงานได้ครับ อาจารย์อันน้ีเป็นสิ่งสาํคัญว่าการปฏิรูปมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการปฏิรูป

ไปแล้วมันทาํงานไม่ได้เพราะเรากมี็ความเห็นคัดค้านกัน ในที่สุดเม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 

พลเอก สุรยุทธ นายกรัฐมนตรีก็ได้เชิญ ที่มีการไปสัมมนากันที่ทาํเนียบ ในที่สุดกมี็ข้อตกลงว่า

นายกรัฐมนตรีสุรยุทธได้แต่งต้ังกฤษฎีการให้เป็นคณะพิเศษ คาํว่าคณะพิเศษน่ีหมายถึงมีอาํนาจที่

จะแก้ไขในสาระสาํคัญของข้อกฎหมายที่ ค.ร.ม.เสนอแล้วได้แล้วกแ็ต่งต้ังท่าน พล.ต.อ.วสิฐฯ  

เดชกุญชร ซ่ึงเป็นประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการตํารวจ แล้วกใ็ห้สาํนักงานตํารวจ

แห่งชาติแต่งต้ังผลเป็นหัวหน้าคณะทาํงาน ไปร่วมประชุมดาํเนินการที่กฤษฎีกา เราได้พิจารณา

ดาํเนินการกันเป็นเวลาติดต่อกันทุกสัปดาห์เป็นเวลา 3 เดือนคร่ึง จนมีข้อสรุปเสนอร่วมกัน ไม่ใช่

ว่าต่างคนต่างไม่มีข้อสรุป มีข้อสรุปร่วมกันเสนอไปยังนายกรัฐมนตรีสุรยุทธขณะน้ัน แต่จะมีเหตุ

อะไรไม่ทราบซ่ึงผมยังไม่อยากจะกล่าวในที่น้ีทาํให้พระราชบัญญัติอันน้ันตกไป แม้กระทั่งผมจะ

พยายามดึงพระราชบัญญัติอันน้ันออกมาในสมัยที่นายกรัฐมนตรีมาจากการเลือกต้ัง ต่อมาครับ 

แล้วอีก 21 วัน กยั็งไม่สามารถที่จะดึงข้ึนมาได้ เพราะผมอยากจะเรียนโดยเฉพาะท่าน ดร.ปนัดดา

ครับว่านักการเมืองที่มาจากการเลือกต้ังมักจะ enjoy power มากกว่า ที่จะทาํเพ่ือสังคมอันน้ีเป็น

สังคมอันน้ีเป็นสิ่งที่ท่านรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลน้ีนะครับ รัฐบาลผมไม่อยากจะเอ่ยช่ือท่านถึงแก่

อสัญกรรมแล้ว ครับอันน้ีผมช้ีให้เห็นไม่ได้ช้ีเป็นคนน้ันคนน้ีแต่ว่าโดยหลักการนักการเมืองที่มา

จากการเลือกต้ัง มักจะต้องการที่จะใช้อาํนาจหน้าที่เพ่ือพรรคพวก หรือว่าเพ่ือพรรคการเมืองของ

ตัวเอง ในปัจจุบันน้ีนะครับไม่ใช่ว่าต่อไปการเมืองอาจจะดีขึ้ นกว่าน้ีมาก เราก็อาจจะต้อง

เปล่ียนแปลงไปเพราะฉะน้ันจากข้อเสนอของคณะกรรมการในขณะน้ันที่เสนอเข้าไปแล้ว แล้วกมี็

การคัดค้าน ทาํไมครับ คําสั่งนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ จึงเขียนมาว่าให้นําข้อเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาปฏิรูปย้อนกลับไปใหม่ครับ การย้อนกลับไปหมายถึงว่าที่สัมมนากันมา ที่

พิจารณากันมา สามเดือนคร่ึง โดย 3 ส่วน  5 ส่วน  ให้มีข้อสรุปไปแล้วกลับไม่เอา ความจริงมัน

อาจไม่ดีนะครับ อาจจะไม่ดีเตม็ที่เพราะว่าหลังจากเสนอแล้วกยั็งมีประธานชมรมข้าราชการตาํรวจ

บาํนาญ ปี 41 กยั็งมีความเหน็แตกต่างออกไปอีก ผมคิดว่าสิ่งพวกน้ีเป็นสิ่งที่ดีครับ ท่านผู้ดาํเนิน

รายการครับ มันเป็นสิ่งที่ดีคือ เราควรจะต้องนาํความแตกต่างกันในสาระสาํคัญต่างๆ ของผู้เสนอ
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เอาเข้ามาพิจารณากัน ไม่ใช่ไปเจาะจงว่าเอาสิ่งที่ย้อนไปสมัยที่  พลเอกสุรยุทธฯ ต้ังข้ึนมา แล้วกไ็ม่

ต้อไปรับรู้ของคนอื่นที่มาร่วมกับเขาแล้วกไ็ม่ยอมรับ อย่างน้ีเป็นนักวิชาการได้ไงครับท่านผู้ดาํเนิน

รายการ นักวิชาการต้องใจกว้างเปิดฟังความคิดเห็นหลากหลายเราไม่ได้ทาํเพ่ือตัวเรา เราทาํเ พ่ือ

สังคม ความสงบสุขของชาติ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมต่างๆ ครับ เพราะฉะน้ันข้อเสนอ

ต่างๆ ของท่านอาจารย์ที่มาน่ีผมเห็นด้วยนะครับ แต่ว่าการที่เขาจะรับฟังอาจารย์หรือไม่ในวันน้ี

ผมเช่ือว่ายาก เพราะว่าในคําสั่ งของนายกรัฐมนตรีระบุไว้ ชัดเจนให้ทําเฉพาะเร่ืองของ

คณะกรรมการปรับปรุงพัฒนารายงานตาํรวจเป็นหลักอย่างเดียวเท่าน้ันเอง เป็นหลักอย่างเดียว

เพราะฉะน้ันท่านดูสิครับ มัดตราสังข์แม้กระทั่งการออกพระราชบัญญัติร้องทุกข์ข้าราชการตาํรวจ

ผมกไ็ด้คัดค้านไป มันมีต้ังหลายอย่าง มีคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน รัฐสภา มี ป.ป.ช. มีอะไรต่างๆ 

รับคําร้องทุกข์อยู่แล้วนะครับ แต่ขอให้เป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาร้องทุกข์ข้าราชการใน

กระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ไม่ใช่มาร้องทุกข์แต่เฉพาะตาํรวจแล้วตาํรวจทาํงานยังไงครับ ที่

เสนอมาตอนแรก เสนอว่าตํารวจไม่ว่าจะเป็นตํารวจในระดับสํานักตํารวจแห่งชาติ หรือว่า

กองบัญชาการต่างๆ มีข้าราชการประจาํมาน่ังควบคุมว่าจะทาํงานกันยังไง ซ่ึงผิดแผกแตกต่างคือ

ผมไม่มีความเข้าใจตรงน้ี ผมอยากจะขอร้องว่าข้อเสนอของท่านอาจารย์ต่างๆ กดี็ ผมกไ็ม่ทราบว่า

สมาคมตํารวจจะสามารถนําเสนอเป็นข้อสังเกตข้ึนไปแล้วนําเสนอว่าควรที่จะพิจารณาความ

คิดเหน็อย่างหลากหลายของส่วนต่างๆ และไม่เฉพาะแต่ว่า 3 ส่วนที่กฤษฎีการมีความเห็นมาแล้ว 

ไม่ใช่เฉพาะที่ประธานชมรมตํารวจ 41 ได้เสนอมา แม้กระทั่งภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็คือใน

กระบวนการยุติธรรมอื่นๆ ควรจะรับฟังท่าน และแม้กระทั่งประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม สิ่งพวกน้ี

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก ไม่ใช่เราไปฟังอันใดอันหน่ึงแล้วออกมาแล้วถ้าหากว่าทาํงาน

ไม่ได้แล้วเกิดความเสียหายของสังคม ใครเดือดร้อนครับ เหมือนอย่างที่อาจารย์ว่าประชาชน

เดือดร้อนครับ ผมกฝ็ากท่านอาจารย์ แต่คงฝากท่านไม่ได้ ท่านอภิปรายแล้วท่านกจ็บ อยู่ที่ตัว

นายกสมาคมข้าราชการตาํรวจ จะดาํเนินการต่อไปอย่างไรครับ อันน้ีกเ็ป็นข้อคิดเห็นของผมใน

ส่วนน้ีครับ ขอบคุณครับ 

คุณ ณ กาฬฯ   ครับ ฟังท่าน พล.ต.อ.สวัสด์ิฯ นะครับ กมี็ความหวังแล้วนะครับว่าการ

ปฏิรูปตาํรวจคร้ังน้ีจะไม่ได้เร่ืองอีก จริงๆ สมาคมตาํรวจอาจจะต้องจัดอภิปรายใหม่นะครับว่า เรา

จะแก้ไขปัญหาการ lock spec ในการปฏิรูปตาํรวจอย่างไร มีใครอยากอภิปรายมั๊ยครับ เชิญครับ

ท่าน 

พล.ต.อ.วุฑฒิชัยฯ  ผมขออนุญาตนะครับ ผม พล.ต.อ.วุฒิชัยฯ ของต่อจากท่านอธิบดีสวัสด์ิฯ 

นะครับ คือผมได้มีโอกาสไปเป็นรองประธานกรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติตาํรวจอันใหม่ ที่ของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตอนน้ันนะครับมันมีมาตราหน่ึง มาตราที่ดีคือ กาํลังราหูกาํลังจะออกจาก

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ คือประธาน ก.ตร.จะไม่ใช่นักการเมือง แต่พวกเรากันเองน่ันแหละครับ

คัดค้าน กพ็ระราชบัญญัติกเ็ลยตกไปเลยไม่ผ่าน ผมกเ็รียนข้อมูลให้ทราบว่าราหูใกล้จะพ้นจากการ

ยอมรับตาํรวจแล้ว แต่พวกเราคัดค้านกันเองครับ ขอบคุณครับ 
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คุณ ณ กาฬฯ   มีใครครับ ขอสักท่านครับ เพราะเวลาเที่ยงเศษๆ จะเที่ยงย่ีสิบแล้วครับ 

มีม๊ัยครับ เชิญเลยครับ เอาเลยครับ เชิญครับทีละคนนะครับ เชิญครับ สุภาพสตรีใช่มั๊ยครับ คน

โน้นครับ อันน้ีขอโทษนะครับ 

พล.ต.อ.ไกรสุขฯ  กระผม พล.ต.อ.ไกรสุขฯ นะครับ ขออนุญาตเรียนทาํความเข้าใจบาง

ประการเพ่ือความกระจ่างชัด โดยเฉพาะท่านผู้บังคับบัญชาของผม ท่านอธิบดีสวัสด์ิ ผมเผอิญเป็น

กรรมการในคณะพัฒนาระบบงานตาํรวจคร้ังก่อน แล้วกยั็งเป็นไดโนเสาร์ก้าวมาถึงปัจจุบัน เป็น

หน่ึงในคณะกรรมการปฏิรูประบบงานตํารวจนะครับ โดยเจตนารมณ์ของคณะที่ท่านนายกฯ      

สุรยุทธ ท่านหน่ึง ที่ได้เป็นผู้กล้าหาญมากที่จะเปล่ียนแปลงระบบงานตาํรวจซ่ึงท่านมีความเห็นว่า

ระบบงานตาํรวจน้ันมันเหมาะกับยุคหน่ึงเม่ือมีการเวลาเปล่ียนแปลงโดยสภาพแวดล้อมไม่พอ มัน

กไ็ม่เหมาะกับอีกยุคหน่ึง ยกตัวอย่างเช่น สงครามเยน็ กเ็หน็ว่า เหล่าน้ันได้สร้างตาํรวจในลักษณะ

ของการต่อต้านการก่อการร้ายและสงครามเยน็ เปล่ียนมาจนถึงปัจจุบันที่เราเรียกว่าคล่ืนลูกที่สาม 

โลกาภิวัตน์ เรากไ็ม่ได้มีการเปล่ียนแปลงอะไรนอกจากภายในแค่น้ันเองนะครับ กท็่านเป็นผู้กล้า

หาญต้ังข้ึนมา แต่ในขณะเดียวกันกม็ีฐานคิดที่ท่านอาจารย์กิตติพงษ์ฯ ได้บรรยายเม่ือเช้าคือ ได้รับ

ฟังความคิดเหน็ของคนทั่วๆ ไป ได้ทบทวนสิ่งซ่ึงคนที่เขาสาปแช่ง เขาด่าตาํรวจอะไรต่างๆ เป็นจุด

ด้อยทั้งหลาย จุดแขง็หรือจุดที่เป็นข้อบกพร่องของตาํรวจทั้งหมดเพ่ือนาํมาเป็นฐานในการพัฒนา

ระบบงานตาํรวจนะครับ กไ็ด้กาํหนดแนวทางไว้ว่า อันแรกคือโครงสร้างตาํรวจครับถือเป็นอันดับ

หน่ึง คือไม่เอื้ อต่อการปฏิบัติงานของตํารวจ กจ็ะประกอบด้วยโครงสร้างของการจัดหน่วยการ

แต่งต้ังอะไรต่างๆ น่ันเมื่อการเงินเอื้ อนะครับ ถัดลงมาก็เป็นเร่ืองของการกระจายอาํนาจซ่ึงให้

สอดคล้องกับทางกระจายอาํนาจส่วนท้องถิ่นของการปกครองในบ้านเรานะครับ อันที่สามคือการมี

ส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงเป็นแนวทางในการที่จะทาํเร่ืองข้ึนมา อันที่สี่ กจุ็ดสําคัญที่สุดที่จะไปสู่

ประชาชน เรากเ็อาสถานีตาํรวจเป็นตัวหลัก นอกน้ันเป็นองค์ประกอบและการดาํเนินการในยุคน้ัน

กเ็สรจ็เรียบร้อยแล้วครับ กเ็กิดการต่อต้านด้วยความคิดต่างๆ นานา เรากไ็ด้รับฟังทั้งตาํรวจทั้งคน

ทั่วประเทศนะครับ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาช้ันผู้ใหญ่ที่เป็นอดีตและกไ็ด้พบปะกันที่กฤษฎีกานะครับ 

แล้วกม็ีอีกกลุ่มคือตัวคณะกฤษฎีการเองกม็ีความเหน็ต่างกัน จนกระทั่งมีความรู้สึกว่า พ.ร.บ.ฉบับ

น้ีจะช่ือมีชัยหรือเปล่า เรากไ็ด้ข้อสรุปออกมาเป็นส่วนหน่ึง แต่ไม่ปรากฏผลเลยจบแต่เพียงเท่าน้ัน 

เพราะรัฐบาลเปล่ียนแปลงไปพอมาถึงปัจจุบันเน่ียนะครับ ก็เร่ิมจะเรียกว่าผมขอเรียนว่า โดย

เจตนารมณ์ของขณะที่ผมที่เป็นส่วนหน่ึงของกรรมการ 

 ไม่ได้มีเป็นคณะที่แสดงความเหน็กมี็ความเหน็ว่าเวลาน้ันสั้นมากที่รัฐบาลน้ีจะสาํเร็จหรือไม่ยังไม่

ทราบก็ขอทาํให้ในบางส่วนที่เป็นอํานาจของนายกรัฐมนตรี หรือ ก.ต.ช.สามารถเปล่ียนแปลง

ระบบงานพัฒนางานตาํรวจได้ กก็าํหนดว่าให้เอาแนวทาง 10 ประการ เสนอโดยคณะก่อนๆน้ัน 

ให้เอามาเพ่ิมเติมให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนสามารถมาได้โดยเฉพาะในเร่ืองแรกที่นาํมา ที่ผม

เรียนว่าขณะน้ีไม่ยุติคือเร่ือง ก.ตร.นะครับ สิ่งหน่ึงที่ได้พูดันในเร่ืองน้ี จากที่ท่านอธิบดีสวัสด์ิฯ พูด

ความเหน็ห่วงใยและการตรวจสอบเน่ีย เกรากไ็ด้เสนอเหน็ว่าในการเป็น ก.ตร.การมีส่วนร่วมบาง

ทไีม่พอต้องเป็นเร่ืองของการร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ที่ภาษาอังกฤษเราเรียกคอลแลปเปอร์เรช่ัน 

ไม่ใช่ พาร์ติเซนเซช่ัน เท่าน้ัน คือจะตัดระบบงานร้องทุกข์ซ่ึงก็ไม่รู้กี่หน่วยต่อกี่หน่วย เขียน 10 
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ฉบับ กร้็องไป ตาํรวจกไ็ม่ต้องทาํงานไป ขนาดน้ีอยู่ในการแถลงกันอยู่ที่จะหาข้อยุติให้ได้ แล้วอัน

สําคัญที่สุดก็คือว่าเร่ืองของตัวตํารวจเองนะครับ โดยสวัสดิภาพคุณภาพชีวิตในการทาํงาน 

คุณภาพชีวิตของตัวเองเน่ียมองเป็นอันดับ 1 ที่จะต้องปรับปรุงเพ่ือให้งานน้ันราบร่ืน น่ีคือสิ่งที่จะ

ตอบว่าประชาชนจะได้อะไรบ้าง โดยเอาประชาชนเป็นเป้าหมาย แล้วเอาโครงสร้างสถานีตาํรวจ

เป็นตัวที่จะได้รับประโยชน์ ประชาชนได้รับจากตรงน้ีมากที่สุด ซ่ึงเราได้ดาํเนินการไปส่วนหน่ึง 

ขณะน้ีกยั็งคิดว่าในระบบงานที่ได้เสนอผมได้เสนอข้ึนไปคือว่า การไล่ตามปราบปรามผู้ร้ายเน่ียเรา

ไล่ตามอาชญากรรมเสมอ สิ่งหน่ึงที่จะนาํข้ึนมาคราวน้ีคือ การป้องกันอาชญากรรมเพราะตาํรวจน้ัน

ไม่ใช่คาํว่าผู้รับใช้เท่าน้ันครับ เป็นผู้ที่เป็น law informant เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย แล้วกใ็นเร่ือง

ของบริการสาธารณะ republic service กับ public savety จากที่ประชาชนคาดหวังกับตาํรวจไทย

มากไปว่าเป็นผู้รับใช้จะต้องทุกเร่ือง โดยที่ตนเองไม่ทาํอะไรตามบทบาทหน้าที่เลยก็จะเห็น

ตัวอย่างในเร่ืองของการจราจร ตาํรวจที่เอามาใช้ในการจราจรน้ีมีมากมายเหลือเกินครับ ซ่ึงจาํนวน

เท่ากันน้ีสามารถไปปราบปรามหรือป้องกันผู้ร้ายได้มากกว่าเพราะฉะน้ันการที่เรียกว่าจะ m 

powerment จะ m powerment พวกชาวบ้านด้วย ซ่ึงน่าจะหาหนทางคิดไปพร้อมๆ กันนะครับ อัน

น้ีคือเจตนารมณ์ของคณะกรรมการ มิได้ปิดกั้นอะไรเลย เพียงแต่ว่าในช่วงเวลาที่สั้นเน่ียจะทาํ

ตรงไหนจากเร่ืองเดิมน้ัน นาํเสนอสู่แล้วให้เกิดประโยชน์กับตาํรวจได้มากที่สุด ส่วนในรายละเอียด

ปลีกย่อยกยั็งไม่ได้ทาํเพราะฐานคิดเรากต้ั็งไว้ว่าประชาชนจะได้รับอะไร แล้วกโ็ครงสร้างที่ปีต่อๆ 

ไป ตัวตํารวจและประชาชน 3 องค์ประกอบน้ี ซ่ึงเป็นภาคีที่ขณะน้ีคณะกรรมการได้กําลัง

ดาํเนินการอยู่กระผมกไ็ด้ขอบคุณที่มีโอกาสได้มาช้ีแจง ส่วนผมไม่ได้มีอาํนาจอะไรแต่เป็นหน่ึงใน

กรรมการที่มีเจตนารมณ์ที่จะเห็นตาํรวจน้ันเป็นตํารวจที่มีเกียรติมีศักด์ิมีศรีของตนเอง ในการ

ทาํงานนะครับ แล้วกใ็ห้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันที่กาํลังเปล่ียนแปลงไปด้วยครับ ขอบคุณครับ  

คุณ ณ กาฬฯ   ขอบคุณครับ ท่านนายกฯ เชิญครับ 

นายกสมาคมฯ   กระผมคิดว่าเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะครับ แล้วก็ในฐานะนายก

สมาคมตาํรวจ ผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณครับ ทั้งท่านวิทยากรทุกท่าน ต้ังแต่ท่านปลัดกระทรวง

ท่านกิตติพงษ์ฯ ท่าน ณ กาฬฯ อาจารย์ศรีสมบัติฯ และท่านอาจารย์ปนัดดาครับ พวกเราวันน้ีคง

จะเห็นพ้องต้องกันว่าท่านวิทยากรทุกท่านได้ให้ข้อคิดความรู้ที่ฟังแล้วต่ืนตาต่ืนใจ ให้โลกทัศน์

ใหม่ๆ แก่เราได้ให้กรอบแนวความคิดกรอบทฤษฎีที่จะเป็นประโยชน์แก่พวกเราเป็นอย่างย่ิง 

แม้ว่าคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตาํรวจหรือคณะกรรมการปฏิรูปชุดน้ีจะไม่นาํไปกต็าม แต่ผม

คิดว่ากจ็ะเป็นอย่างย่ิงครับ แต่ในฐานะที่ว่าได้จัดสัมมนาคร้ังน้ีข้ึนน้ัน ท่านอธิบดีสวัสด์ิฯได้บอกว่า

จะทาํยังไงต่อไปกระผมจะรวบรวมแนวความคิดต่างๆ ที่ท่านวิทยากรได้อภิปรายในวันน้ี จะ

รวบรวมและจะนาํไปเสนอรัฐบาลชุดหน่ึงจะเสนอกรมตาํรวจ สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ อีกชุดจะ

เสนอคณะกรรมการและเสนอรัฐบาลด้วยครับ ผมคิดว่าในโลกของเราเน่ียคืออาจารย์จะพูดในหลัก

ในทางสังคม ซ่ึงเป็นเร่ืองที่พูดมันกอ้็อมแต่ว่าตรงวัฒนธรรมต่างๆ นะครับ ตาํรวจไม่ได้ทาํงานอยู่

สุญญากาศหรอกครับ ทาํงานอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมของสังคม ผมขออ้าง ดร.ปุระชัย ที่พูดข้อ 

ถ้าสังคมดีมีคุณธรรม สังคมใสสะอาด ตาํรวจไม่ดีอยู่ไม่ได้ และในทาํนองเดียวกันถ้าสังคมมีแต่

คอรัปช่ัน สกปรกโสมม ตาํรวจที่ดีกอ็ยู่ไม่ได้เช่นกัน ทาํงานไม่ได้เช่นกันนะครับ วันน้ีสรุปว่าอย่างน้ี
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ครับ พวกเราตาํรวจในวงการเราจะร่วมกันมุ่งม่ันที่จะก่อให้เกิดการปฏิรูปในทางที่ดีให้จงได้ จะใช้

นักการเมืองให้เป็นประโยชน์อย่างที่ท่านอาจารย์ศรีสมบัติฯ ว่า ถ้าใช้ให้เป็นประโยชน์ในการที่เค้า

จะช่วยคือเราจะปัดเขาไปจากสังคมเราน้ีคงไม่ได้ คงจะใช้ในทางที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการปฏิรูป

หรือในการที่จะปรับปรุงตาํรวจให้ดีข้ึน และจะใช้ประชาชนอย่างที่อาจารย์ปนัดดาฯ พลังประชาชน

ช่วยด้วย ผมว่า 3 ประสานน้ี คงน่าจะมีผลทาํให้การปฏิรูปนี้ ในคร้ังน้ีอาจจะไม่ได้ดี แต่เรากจ็ะต้อง

ทาํตลอดไป ทาํเสมอๆ จนกระทั่งเราได้องค์กรตาํรวจที่ในฝันของเราตามความคาดหมายของ

ประชาชนครับ ผมขอขอบคุณท่านวิทยากรอีกคร้ังหน่ึง และขอให้พวกเราได้ปรบมือขอบคุณท่าน

วิทยากรอีกคร้ังหน่ึงครับ  

พ.ต.ท.หญิง พาฝันฯ  ค่ะ โอกาสน้ีคงต้องกราบเรียนเชิญท่านนายกสมาคมตํารวจมอบของที่

ระลึกให้กับท่านผู้เสวนาทั้ง 3 ท่านนะคะ เรียนเชิญทางด้านหน้าเลยค่ะ คุณ ณ กาฬ  เลาหะวิไล 

นะคะ ผู้ช่วย ศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด ค่ะ  ท่านผู้ช่วย ศ.ดร.ปนัดดา  ชํานาญสุข ค่ะ และ

ขอเสียงปรบมือไปถึงท่าน ดร.กิตติพงษ์  กิตติยารักษ์ ด้วยนะคะ ท่านปลัดกระทรวงยุติธรรม

กลับไปแล้ว ต้องขอเรียนเชิญท่านนายกสมาคม ท่านกรรมการสมาคม และท่านผู้เสวนาร่วม

ถ่ายภาพบนเวทด้ีวยนะคะ เรียนเชิญค่ะ ส่วนทุกๆ ท่านนะคะที่มาร่วมรับฟังการเสวนาทางวิชาการ

ในวันน้ี เราจัดอาหารกลางวันไว้ต้อนรับทุกท่านอยู่ในห้องด้านหลังติดกับห้องประชุมแห่งน้ี เรียน

เชิญทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนจะกลับไปปฏิบัติภารกิจของท่านต่อ และในนาม

ของสมาคมตาํรวจขอขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาสละเวลามาและหวังว่าในกิจกรรมคร้ังต่อไปของ

สมาคมตาํรวจคงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกๆท่านเช่นน้ีอีกนะคะ ขอบพระคุณค่ะ 

จบการเสวนาฯ   เวลา 12.00  นาฬิกา 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 


